



สรุปข่าวรัฐสภา

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

การประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 ปีที่ 4 ครั้งที่ 28 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) เป็นพิเศษ วันที่สอง

วันพฤหัสบดีที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 นาฬิกา ณ ห้องประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชั้น 2 อาคารรัฐสภา นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร เป็นประธานการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 ปีที่ 4 ครั้งที่ 28 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) เป็นพิเศษ วันที่สอง โดยมี นายสุชาติ ตันเจริญ รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง และนายศุภชัย โพธิ์สุ รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง ผลัดเปลี่ยนการทำหน้าที่ประธานการประชุม

ก่อนเข้าสู่การอภิปรายญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อซักถามข้อเท็จจริงหรือเสนอแนะปัญหาต่อคณะรัฐมนตรี (นายชลงาน ศรีแก้ว กับคณะ จำนวน 135 คน เป็นผู้เสนอ) ต่อจากการประชุมเมื่อวานนี้ (15 กุมภาพันธ์ 2566) ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ขอสรุปเวลาอภิปรายฯ ดังนี้ พรรคร่วมฝ่ายค้าน เวลาที่ได้รับจัดสรรทั้งหมด 12 ชั่วโมง ใช้เวลาไป 12 ชั่วโมง 58 วินาที พรรคร่วมฝ่ายรัฐบาล ใช้เวลาไป 19 นาที 40 วินาที คณะรัฐมนตรี ใช้เวลาไป 2 ชั่วโมง 3 นาที 33 วินาที ระยะเวลาอภิปรายที่ใช้ไปทั้งหมด 14 ชั่วโมง 24 นาที 11 วินาที และขอแจ้งเวลาที่ใช้ในวันนี้ให้ที่ประชุมรับทราบ ดังนี้ เริ่มประชุมเวลา 09.00 นาฬิกา รวมเวลาทั้งหมด 15 ชั่วโมง พรรคร่วมฝ่ายค้านจะใช้เวลาในการอภิปรายทั้งหมด 12 ชั่วโมง คณะรัฐมนตรีและพรรคร่วมรัฐบาล จะใช้เวลาชี้แจงและอภิปรายจำนวน 3 ชั่วโมง จึงขอแจ้งให้ที่ประชุมได้รับทราบ

ที่ประชุมรับทราบ

นายสมคิด เชื้อคง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคเพื่อไทย กล่าวว่า เวลาเป็นไปตามที่ประธานฯ ได้แจ้งให้ทราบซึ่งเมื่อวานก็ได้ดำเนินการมาด้วยดี และในวันนี้เป็นข้อตกลงเดิม ซึ่งวิป 3 ฝ่ายได้พูดคุยตกลงกันโดยฝ่ายค้านได้เวลา 12 ชั่วโมง คณะรัฐมนตรีและพรรคร่วมรัฐบาล ได้เวลา 3 ชั่วโมง ทั้งนี้ จะปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นตามกรอบเวลาที่ประธานฯ แจ้ง

ที่ประชุมรับทราบ

เรื่องด่วน

- ญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อซักถามข้อเท็จจริงหรือเสนอแนะปัญหาต่อคณะรัฐมนตรี (นายชลงาน ศรีแก้ว กับคณะ จำนวน 135 คน เป็นผู้เสนอ)

โดยเป็นการอภิปรายต่อจากการประชุมเมื่อวานนี้ (15 กุมภาพันธ์ 2566) สมาชิกฯ อภิปรายทั่วไปเพื่อซักถามข้อเท็จจริงหรือเสนอแนะปัญหาต่อคณะรัฐมนตรี ในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้

รัฐบาลบริหารราชการแผ่นดินผิดพลาด ความล้มเหลวในการปราบปรามยาเสพติด ปลดปล่อยปละละเลยให้มีการแพร่ระบาดของยาเสพติดทั่วประเทศ จนทำให้ประเทศไทยกลายเป็นแหล่งพักพิงของผู้ค้ายา ก่อนส่งออกไปยังต่างประเทศ ภายใต้การบริหารงานของรัฐบาลมีบ่อนการพนันก็เกิดขึ้นทั่วประเทศโดยไม่มีการป้องกันและปราบปรามอย่างจริงจัง ผลของการจับกุมยาเสพติดล็อตใหญ่ มีความเกี่ยวข้องกับกระบวนการฟอกเงินโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐมีส่วนรู้เห็นและเข้ามาเกี่ยวข้อง สิ่งเหล่านี้ส่งกระทบต่อความมั่นคงของประเทศและความปลอดภัยของพี่น้องประชาชน รัฐบาลพลเอก

ประยุทธ์ จันทร์โอชา นอกจากจะไม่จริงจังในการแก้ไขปัญหาเสพติดแล้ว ยังบังคับใช้กฎหมายที่ไร้ประสิทธิภาพ เพราะคณะรัฐมนตรีมาจากระบบธนาภิบาลเมือง มีการใช้ตำแหน่งอำนาจหน้าที่ในการแต่งตั้งโยกย้าย ซื่อสมาชิกฯ เพื่อชนะผลโหวตในสภา บังคับให้คนที่มีความดีไปอยู่ในฝ่ายพวกตัวเอง ใช้สภาเพื่อรักษาฐานอำนาจของตนเอง ธุรกิจการขนย้ายยาเสพติดเติบโตอย่างรวดเร็ว มีการจับกุมยาบ้าได้จำนวนมาก ทำให้ราคาขายส่งชายปลิกยาบ้าในหมู่บ้านลดเหลือเพียงเม็ดละ 7 บาท นั่นหมายถึงว่าราคาขายบ้า 1 เม็ดเท่ากับราคาเบหมิ้งสำเร็จรูป 1 ซอง เด็กเยาวชน ประชาชนสามารถหาซื้อยาบ้าได้อย่างง่าย โดยมีเจ้าหน้าที่ของรัฐเป็นผู้จำหน่าย นโยบายการหาเสียงของรัฐบาลและพรรคร่วมรัฐบาล คือการปราบปรามยาบ้าแต่ไม่สามารถป้องกันและปราบปรามปัญหาเสพติดได้ ปลอ่ยให้มียาบ้าเต็มบ้านเต็มเมือง ลูกหลานติดกันจนมแนม ปัญหาบ้ายังไม่สามารถแก้ปัญหาได้แต่กลับมีการนำนโยบายกัญชาเสรีขึ้นมาอีก เป็นการซ้ำเติมปัญหาเสพติดให้กับประเทศมากยิ่งขึ้น ส่งเสริมให้มีการใช้กัญชาเพื่อสันทนการเพิ่มภาระในการบำบัดและเพิ่มจำนวนผู้ป่วยจิตเวชจากการใช้ยาเสพติด สถิติการจับกุมและตรวจยึดของกลางในการผลิตยาเสพติดมากขึ้นกว่าปี 2563 ซึ่ให้เห็นว่าทำไมยาบ้าถึงมีราคาถูกลงเพราะไม่มีต้นทุนการผลิต มีการนำของกลางที่ตำรวจยึดไว้และนำออกมาจำหน่าย นายกรัฐมนตรีทราบหรือไม่ว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่ท่านกำกับดูแล มีวงการตัวข้างในการขึ้นสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น โดยใช้ยาเสพติดเป็นสารตั้งต้นในการซื้อขายตำแหน่งตำรวจ ในระยะเวลา 4 ปีที่นายกรัฐมนตรีบริหารราชการแผ่นดินมีการซื้อขายตำแหน่งตำรวจสูงขึ้นหลายเท่าตัว จำนวนผู้ต้องหาเสพติดในปี 2564 จำนวนมากขึ้น ซึ่งเป็นผลมาจากนโยบายการปราบปรามยาเสพติดที่ผิดพลาด และมาจากผลพวงของการแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด 24 ฉบับ ที่ไม่เน้นการยึดทรัพย์ แต่มีการปรับโทษให้ผู้ต้องหาเสพติดโดยดูปริมาณการถือครองยาบ้า ความล้มเหลวในการแก้ไขปัญหาเสพติดของรัฐบาลพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ล้มเหลว เห็นได้ชัดเจนจากการจัดสรรงบประมาณปราบปรามยาเสพติดมีงบประมาณน้อยมาก งบประมาณเพื่อดูแลผู้ป่วยจิตเวชลดลงทุกปี มาตรการแก้ไขปัญหาเสพติดไม่มีประสิทธิภาพ ปัญหาเสพติดแพร่ระบาดไปทั่วประเทศ มีผู้คลุ้มคลั่งจากการเสพยาเสพติดเพิ่มมากขึ้นจนปรากฏเป็นข่าวให้เห็นทุกวัน ปัญหาเสพติดร้ายแรงและเป็นต้นตอของปัญหาอาชญากรรมจำนวนมาก มีการทำร้ายกันในครอบครัวเพราะปัญหาเสพติด เมื่อไม่สามารถบริหารราชการแผ่นดินได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่สามารถแก้ไขปัญหาเสพติดให้หมดไปจากประเทศได้ ประชาชนท้อแท้สิ้นหวังกับการแก้ไขปัญหาเสพติดของรัฐบาล ที่ทำให้เกิดเหตุอาชญากรรมและเหตุการณ์สะเทือนขวัญ เช่น การกราดยิงที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่จังหวัดหนองบัวลำภู สะท้อนให้เห็นถึงการไม่ดูแลความปลอดภัยของประชาชน นายกรัฐมนตรีควรคืนอำนาจให้กับประชาชนคนไทย เพื่อให้เกิดการเลือกตั้งใหม่

นโยบายเร่งด่วนเรื่องการแก้ไขปัญหาคาการทุจริตคอร์รัปชันล้มเหลว มีการเอื้อผลประโยชน์ให้พวกพ้องและนายทุน แต่งตั้งพวกพ้องให้ได้รับการดำรงตำแหน่งสำคัญ มีการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการระดับสูงอย่างไม่เป็นธรรม ใช้อำนาจแทรกแซงการแต่งตั้งในตำแหน่งต่าง ๆ โดยเฉพาะการแต่งตั้งเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) มีความผิดปกติ ไม่โปร่งใส จงใจไม่ให้คนภายนอกหน่วยงานเข้าร่วมการคัดเลือก เพราะต้องการให้บุคคลในเครือข่ายของตนเองให้ดำรงตำแหน่งดังกล่าว มีการใช้คำสั่งมาตรา 44 โดยมีชอบ เกิดกลุ่มทุนจีนสีเทา

นายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ทำไมจึงปล่อยให้มีความเสี่ยงเช่นนี้เกิดขึ้น ใครเป็นผู้อยู่เบื้องหลังกลุ่มทุนสีเทา กรณีนายตู้ห่าว เหตุใดจึงไม่มีการตรวจสอบว่าใครอยู่เบื้องหลัง และไม่ปราบปราม เพียงเพราะว่าคนเหล่านี้ทำธุรกิจกับญาติของนายกรัฐมนตรีหรือไม่ นายกรัฐมนตรีต้องตอบคำถามนี้กับประชาชน รัฐบาลไม่สามารถการปราบปรามการทุจริตได้ มีการทุจริตในหลายโครงการและหลายกระทรวง เช่น การทุจริตในอุทยาน มีการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ ไม่สามารถแก้ไขปัญหามลพิษของ PM 2.5 ให้กับประชาชนได้ ส่งผลให้เกิดปัญหาสุขภาพกับประชาชน บั่นทอนชีวิตประชาชน รวมถึงไปการทุจริตในการจัดซื้อยุทโธปกรณ์ในกองทัพที่จัดซื้อมาโดยไม่มีประสิทธิภาพ ไม่สามารถใช้งานได้จริง แต่จัดซื้อในราคาที่สูง เช่น กรณีเรือหลวงสุโขทัยอัปปาง ที่อาจจะมีส่วนมาจากการซ่อมบำรุง และการติดตั้งเครื่องจักรที่มีการทุจริต มีการตรวจรับงานทั้งที่การซ่อมไม่มีความสมบูรณ์ จุดที่จำเป็นที่ต้องได้รับการซ่อมแซมกลับไม่ได้รับการซ่อมแซม เรือไม่อยู่ในสภาพพร้อมรบและขาดกำลังคน จนนำมาสู่ความสูญเสียอย่างใหญ่หลวงของกองทัพเรือ จากเหตุการณ์เรือหลวงสุโขทัยเกิดข้อสังเกต 3 ข้อ 1. ความผิดพลาดของมนุษย์ 2. สภาพอากาศ และ 3 .สภาพความพร้อมรบของเรือ เรือจมเพราะคนบนเรือหรือผู้ปฏิบัติงานบนชายฝั่ง โดยเรือได้ออกปฏิบัติหน้าที่จากท่าเรือสตึกหีบเมื่อไปถึงหาดทรายรี จังหวัดชุมพร เกิดคลื่นลมแรงและไม่สามารถทอดสมอเรือได้ จึงจำเป็นต้องเข้าเทียบท่าที่ท่าเรือจุดใกล้สุดคือท่าเรือบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ คำถามคือทำไมเรือหลวงสุโขทัยถึงไม่ทอดสมอที่ท่าเรือบางสะพาน ใครเป็นคนสั่งให้เรือหลวงสุโขทัยกลับท่าเรือสตึกหีบ ในขณะที่เรือกระบุรีเองก็เข้าเทียบท่าเรือบางสะพาน ส่วนที่สองเรือล่มเพราะมีคลื่นสูง อดีตข้าราชการทหารเรือหลายคนบอกว่า เป็นไปไม่ได้ที่เรือจะล่ม เพราะทนคลื่นได้ถึง 6 เมตร เหลือเพียงแต่เรือจะไม่ได้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งาน เช่น ประตุน้ำใช้การไม่ได้ จึงนำมาสู่ข้อที่สามคือ เรืออยู่ในสภาพพร้อมรบหรือไม่ จึงขอกล่าวหาพลเอกประยุทธ์ว่าปล่อยให้ปล่อยปะละเลยให้มีการทุจริตในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและเรือไม่ได้ อยู่ในสภาพพร้อมใช้ทำศึกสงครามจนเกิดโศกนาฏกรรมครั้งนี้

การทุจริตในกองทัพเกี่ยวกับการกู้บ้านพักทหาร จนเกิดเหตุโศกนาฏกรรมกราดยิงที่จังหวัดนครราชสีมา โดยย้อนไปถึงเรื่องกราดยิงที่จังหวัดนครราชสีมา เพราะไกรธแคนเรื่องการกู้เงินซื้อบ้านพักทหาร ผู้ประกอบการยกยอกเงินกำลังพล และเมื่อเกิดการสอบสวนในระดับหัวหน้าพบว่ามีกราดยิงรับสินบนถึง 9.2 ล้านบาท แต่กลับถูกทำโทษโดยการกักตัว 7 วัน และงดเงินบำเหน็จเท่านั้น จึงขอตั้งคำถามว่าเหมาะสมหรือไม่ เรื่องดังกล่าวผู้บัญชาการทหารบกทราบเรื่อง อีกทั้งยังบ่งชี้ว่าวัฒนธรรมการกราดยิงที่จังหวัดนครราชสีมา เกิดจากการทุจริตในกองทัพที่หากินกับกำลังพล โดยกองทัพบกทราบเรื่องนี้ดีอยู่แล้ว นายกรัฐมนตรีในฐานะผู้บังคับบัญชา ต้องมีส่วนรับผิดชอบในเรื่องนี้

สมาชิกฯ อภิปรายทั่วไปเพื่อซักถามข้อเท็จจริงหรือเสนอแนะปัญหาต่อคณะรัฐมนตรี พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และ นายสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ประเด็นความไม่โปร่งใสของโครงการบริหารระบบท่อส่งน้ำสายหลักในโครงการภายใต้พระราชบัญญัติเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC) ของกรมธนารักษ์ โครงการดังกล่าวผู้ที่รับผิดชอบคือรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังขาดความซื่อสัตย์ในการปฏิบัติหน้าที่ ปล่อยให้ปล่อยปะละเลยให้มีการทุจริตคอร์รัปชันในหน่วยงานในปกครอง ไร้ความจริงใจใน

การแก้ปัญหาของประเทศและประชาชน มิได้ปฏิบัติตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อรัฐสภาแต่อย่างใด การคัดเลือกเอกชนในการบริหารระบบท่อส่งน้ำสายหลักในภาคตะวันออก มีการคัดเลือกบริษัทเอกชน ที่ไม่โปร่งใส มีการทุจริต เพื่อเอื้อประโยชน์ให้เอกชน ได้บริษัทเอกชนที่ไม่มีศักยภาพมาบริหารโครงการ ทำให้ประชาชนเดือดร้อน จ่ายค่าน้ำแพง และเป็นการทำลายและลดทอนศักยภาพการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรมใน EEC ผู้รับจ้างที่คัดเลือกมา ไม่สามารถทำงานได้ และจะมีการขายช่วงงาน ซึ่งเป็นการทำผิดสัญญา ทำให้ประชาชนเดือดร้อน เพราะต้องจ่ายค่าน้ำในราคาที่สูงขึ้น แต่บริษัททวงษ์สยาม ก่อสร้างได้กำไรเพิ่มขึ้น 4,300 ล้านบาท

สมาชิกฯ อภิปรายทั่วไปเพื่อซักถามข้อเท็จจริงหรือเสนอแนะปัญหาต่อคณะรัฐมนตรี
นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประเด็นแต่งตั้งข้าราชการที่ไม่มีคุณสมบัติมาบริหารราชการก่อให้เกิดความเสียหายแก่รัฐ กรณีย์ กรมอุตุนิยมวิทยา ที่พยากรณ์เตือนคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยผิวดินตลอด จนเป็นเหตุให้เรือหลวงสุโขทัยอัปปาง สร้างความสูญเสียอย่างใหญ่หลวง เพราะเป็นการพยากรณ์คลื่นลมอย่างกว้าง ไม่มีการระบุตำแหน่งตำบล ไม่ระบุบริเวณที่มีคลื่นสูงกว่าห่างจากฝั่งเท่าใด และไม่มีการแจ้งเตือนบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งเป็นจุดเกิดเหตุ เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2565 เพราะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัล แต่งตั้งบุคคลที่ไม่มีความรู้ความสามารถมาเป็นอธิบดี จงใจปฏิบัติหน้าที่หรือใช้อำนาจขัดต่อบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ มีความประพฤติเสื่อมเสีย ทางศีลธรรมอันดี ผ่าฝืนและไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง

การแก้ไขปัญหาสามจังหวัดชายแดนใต้ผิดพลาด สิ่งที่เกิดขึ้นตลอด 4 ปี ในการบริหารของรัฐบาลชุดนี้ปัญหาใหญ่คือ การคอร์รัปชันโดยเฉพาะการคอร์รัปชันทางอำนาจ วันนี้เราคอร์รัปชันทางอำนาจเยอะกว่าคอร์รัปชันทางภาษี สร้างความเสียหายต่อชาติมากที่สุด แม้แต่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเองยังมีสองมาตรฐาน ในพื้นที่ที่ได้รับการปฏิบัติไม่เหมือนกัน โดยเฉพาะสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมีหน้าที่ 2 อย่าง คือ 1. เรียกรับผลประโยชน์จากราชการ 2. กลับแก่ง ผลงานตลอด 4 ปี มีการใช้ภาษีอย่างมหาศาลในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้ แต่ประชาชนไม่ได้อะไรเลย คุณภาพชีวิต คุณภาพการศึกษาต่ำสุด มีการด้อยค่าคนสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ด้อยค่าสถาบันปอเนาะ ด้อยค่าศูนย์การเรียนรู้ตาดีกา ที่เป็นศูนย์เรียนรู้วัฒนธรรม ไม่มีการจัดสรรงบประมาณให้เหมาะสม เป็นธรรม ด้อยค่าประชาชน ส่งเสริมอบายมุขข้าราชการในสามจังหวัดชายแดนใต้ตกอยู่ในอำนาจของนักการเมือง

ความล้มเหลวนโยบายด้านความมั่นคง การทำงานของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน) โครงสร้างของ กอ.รมน. เป็นการบริหารราชการแผ่นดินแบบรัฐซ้อนรัฐเต็มรูปแบบ กองทัพใช้ กอ.รมน. เป็นเครื่องมือในการควบคุมประชาชนและสังคม นายกรัฐมนตรีใช้อำนาจ กอ.รมน. เกินอำนาจหน้าที่ มีบัญชีเพิ่มเติมโครงสร้างของ กอ.รมน. ที่มีแต่ชื่อแต่ไม่มีเจ้าหน้าที่ไปปฏิบัติงาน กอ.รมน. สร้างความแตกแยกในสังคมให้เพิ่มมากขึ้น มุ่งกวาดล้างผู้ที่เห็นต่างเพื่อรักษาฐานอำนาจของตนเอง ดำเนินนโยบายความมั่นคงด้วยวิธีคิดแบบ ใช้วิธีแก้ไขแบบทหารเป็นการแก้ไขที่ผิดและไม่เกิดประโยชน์ ต้องดำเนินนโยบายด้านความมั่นคงแบบใหม่ แก้ไขด้วยวิธีทางการเมือง มีประชาชนเป็นศูนย์กลาง ความมั่นคงของประชาชนคือความมั่นคงของชาติ

ประเด็นการฉ้อโกงทรัพย์สินศาสนสมบัติกลางตลาดเฉลิมโลก สี่แยกประตูน้ำ
 เป็นการทำลายพระพุทธศาสนา ไม่มียุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อนพระพุทธศาสนา และพระสงฆ์ ที่นำไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม โดยเฉพาะปัญหาชาวไทยพุทธในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ การใช้ดุลยพินิจของนายกรัฐมนตรี เรื่องการจัดสรรเงินงบประมาณ เงินค่าตอบแทนครูสอนพระปริยัติธรรม 4 ปีแล้ว ที่พระยังไม่ได้รับเงิน นายกรัฐมนตรีมีเจตนาร้ายบ่อนทำลายพระพุทธศาสนาจนทำให้เกิดสังฆเภท ใช้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติรวบอำนาจสงฆ์ กดขี่ข่มขู่พระสงฆ์ ใส่ข้อหาทำร้ายโดยไม่ยำเกรงคณะสงฆ์ เจตนาให้ประชาชนไม่เคารพเลื่อมใสพระสงฆ์ เช่น คดีปลัดเจ้าคณะจังหวัดพระเถระชั้นสูง คดีไล่พระสงฆ์จากป่า

ประเด็นงบประมาณการจัดซื้อจัดจ้างระบบให้บริการผู้โดยสารขึ้นเครื่อง (ระบบ CUPPS) ของบริษัทท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ติดตั้งที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ มูลค่า 8,000 กว่าล้านบาท และท่าอากาศยานดอนเมือง หาดใหญ่ ภูเก็ต เชียงใหม่ และเชียงใหม่ มูลค่า 7,000 กว่าล้านบาท ทั้งสองโครงการมูลค่ารวม 1,600 กว่าล้านบาท การพัฒนาศักยภาพของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิถือเป็นยุทธศาสตร์สำคัญของประเทศการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการบินเพื่อที่จะให้ประเทศไทยเป็นประตูเปิด ประตูประเทศสู่นานาชาติอินเตอร์เนชั่นแนลเกตเวย์ มีเป้าหมายในการพัฒนาสนามบินไปสู่ศูนย์กลางการบินของอาเซียนและยังต้องการเป็นทางเลือกแรกของผู้โดยสารที่จะใช้ฐานของสุวรรณภูมิเป็นฐานในการเปลี่ยนเครื่องไปยังประเทศในภูมิภาคอาเซียน การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านสนามบินเพื่อให้ความพร้อมเป็นการเพิ่มศักยภาพขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศเป็นการเชื่อมพื้นที่เศรษฐกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจของประเทศในภาพรวม ระบบดังกล่าวมีความสำคัญและมีความจำเป็นอย่างยิ่ง เพราะเป็นการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการอำนวยความสะดวกให้กับผู้โดยสารขึ้นเครื่องที่สามารถดำเนินการได้ด้วยตัวผู้โดยสารเองมีระบบย่อย 6 ระบบคือ ระบบตรวจบัตรผู้โดยสารขึ้นเครื่องการเช็คอินอัตโนมัติการโหลดสัมภาระอัตโนมัติระบบบริการผู้โดยสารขึ้นเครื่องอัตโนมัติระบบตรวจสอบและคัดแยกผู้โดยสารและระบบตรวจสอบอัตลักษณ์บุคคลระบบใหม่นี้เป็นการเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถของการให้บริการผู้โดยสารให้มีความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นเพื่อรองรับจำนวนผู้โดยสารที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคตสัญญาฉบับนี้มีระยะเวลา 10 ปีตั้งแต่ปี 2564 ถึงปี 2573 แบ่งระยะเวลาการดำเนินการเป็นสามระยะ ระยะที่หนึ่ง ติดตั้งระบบดังกล่าวในอาคารผู้โดยสารหลักและติดตั้งระบบใหม่ในระยะเริ่มแรกผู้ประกอบการจะต้องเชื่อมระบบใหม่กับระบบเดิมไม่ให้เกิดการสะดุดให้มีความต่อเนื่อง ระยะที่หนึ่งดำเนินการให้แล้วเสร็จก่อน 1 ตุลาคม 2563 ซึ่งดำเนินการไปแล้ว ระยะที่สองเป็นการติดตั้งระบบเช็คอินอัตโนมัติและระบบโหลดสัมภาระเองอัตโนมัติเพื่อลดการคับคั่งของผู้โดยสารในอาคารผู้โดยสารหลัก พร้อมกับการเปิดใช้งานอาคารเทียบเครื่องบินรองหลังที่ 1 เพื่อรองรับผู้โดยสารที่เพิ่มขึ้น ในอนาคต ซึ่งอาคารดังกล่าวนี้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วแต่ไม่มีเคาน์เตอร์เช็คอิน จะเปิดให้บริการเฉพาะทางออกขึ้นเครื่องเท่านั้น และในระยะที่สองนี้ต้องติดตั้งให้แล้วเสร็จก่อน 1 ตุลาคม 2564 ระยะที่สาม ระยะติดตั้งอุปกรณ์ที่อาคารส่วนต่อขยายทางด้านทิศเหนือ คาดว่าจะแล้วเสร็จในปี 2567 และติดตั้งระบบให้แล้วเสร็จก่อน 1 ตุลาคม 2568 ดังนั้น การติดตั้งระบบดังกล่าวนี้เป็นการอำนวยความสะดวกผู้โดยสารขึ้นเครื่องจึงมีความจำเป็นเพื่อให้เกิดความรวดเร็วสะดวกสบายแก่

ผู้โดยสารเป็นการยกระดับฐานะของสนามบินสุวรรณภูมิให้เป็น 1 ใน 10 ของโลกเพราะระบบดังกล่าวมีซอฟต์แวร์ที่สามารถเชื่อมระบบของทุกสายการบินทุกสนามบินทั่วโลก ซึ่งประชาชนไม่ต้องจ่ายค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมผู้ที่ได้รับผลประโยชน์คือสายการบิน ดังนั้น สายการบินไม่ต้องจ้างพนักงานเพิ่ม ไม่ต้องมีเคาน์เตอร์เช็คอินเพิ่ม สายการบินเป็นคนจ่ายให้กับบริษัทการทำอากาศยาน และการทำฯ มีหน้าที่หากคนมารับสัมปทานไปดำเนินการระบบ โดยมีกรมการบินพลเรือนเป็นคนดูแลควบคุมและกำหนดราคา ค่าโดยสารเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อประชาชน ระบบการจัดซื้อจัดจ้างดังกล่าวมีพิรุช ดังนี้เป็นการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีการคัดเลือก การทำสัญญาจ้างเป็นสัญญาที่ขาดความรอบคอบ รายละเอียดและเงื่อนไขในสัญญาบ่งชี้ให้เห็นชัดว่าเสียเปรียบเอกชนอย่างเห็นได้ชัด เป็นการเอื้อประโยชน์ให้กับเอกชนก่อความเสียหายใหญ่หลวงต่อประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งส่งผลกระทบต่อผลประโยชน์ของ บริษัทการทำอากาศยาน จำกัด (มหาชน) และผลกระทบต่อผลประโยชน์ของรัฐที่ควรจะได้รับอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วย เพราะรัฐถือหุ้นร้อยละ 75 การเปิดประมูลโครงการนี้เริ่มดำเนินการเมื่อปี 2562 ซึ่งเป็นช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 การลงนามในสัญญาเริ่มต้นในปี 2564 ข้อแตกต่างคือข้อระบบเก่าสิ้นสุด 30 กันยายน 2563 ระบบเดิมเป็นระบบการจ้างเหมาเอกชนดูแลและรักษาระบบ การทำฯ จ่ายค่าจ้าง fixed cost ส่วนระบบใหม่เป็นระบบการจ้างให้บริการผู้โดยสารขึ้นเครื่องมีระยะเวลา 10 ปี ตั้งแต่ปี 2564 ถึง 2573 เอกชนจะเป็นผู้ลงทุนเองและเป็นผู้ดำเนินการให้บริการผู้โดยสารขึ้นเครื่อง การทำฯ เป็นผู้ว่าจ้างและจ่ายค่าช่างดำเนินการภายใต้สัญญาข้อที่ผิดสังเกตที่อาจจะก่อให้เกิดความเสียหายคือ เป็นการค้ำประกันรายได้ร้อยละ 90 ของจำนวนผู้โดยสารที่มาขึ้นเครื่องในแต่ละปี การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างดังกล่าวอยู่ภายใต้กฎหมาย ภายใต้กฎระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องคือ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบของกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ พ.ศ. 2560 การดำเนินการครั้งนี้ การทำฯ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการคัดเลือกตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง มาตรา 56 (1) (ข) ที่ระบุไว้ว่า เป็นการจัดซื้อจัดจ้างในกรณีที่ต้องการนั้นมีคุณภาพมีคุณสมบัติเฉพาะพิเศษหรือซับซ้อนหรือต้องผลิตจำหน่ายก่อสร้างหรือผู้ให้บริการนั้นเป็นผู้ประกอบการที่มีฝีมือโดยเฉพาะ หรือมีความชำนาญพิเศษมีทักษะสูง มีการกำหนดราคากลางโดยกรมบัญชีกลาง กรมบัญชีกลางยืนยันว่าการคิดราคากลางค่าจ้างตามสัญญาดังกล่าวนี้นี้เป็นไปตามฝ่ายกลยุทธ์ขององค์กรของการทำฯ เป็นผู้เสนอให้กับกรมบัญชีกลางในการออกประกาศเชิญชวนให้ผู้เสนอราคาเข้ามาแข่งขันราคาเมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2563 หลังจากประกาศจัดซื้อจัดจ้างไม่ถึง 7 วัน เกิดการลือคดวุ่นทั้งประเทศ มีการปิดการจราจรทางอากาศ ดังนั้น การทำฯ ย่อมรู้ดีกว่าที่อื่นว่าสนามบินจะถูกปิด จะไม่มีผู้โดยสารเดินทาง แต่การทำฯ กลับไปเซ็นสัญญาค้ำประกันรายได้ให้เอกชน นี่คือการเสียหายที่เกิดขึ้นกับประเทศอย่างใหญ่หลวง ตัวเลขประมาณการจำนวนผู้โดยสารในแต่ละปีกรมบัญชีกลางในฐานะผู้กำกับระบบจะซื้อจะจ้างภาครัฐให้เหตุผลว่าเป็นการเสนอของการทำฯ และมีการคิดประมาณการภายใต้เงื่อนไขที่มีข้อจำกัด หมายความว่าปริมาณจำนวนผู้โดยสารที่เกิดขึ้นคิดภายใต้การเปิดใช้อาคารส่วนต่อขยายทางด้านทิศเหนืออย่างเต็มรูปแบบในปี 2567 ซึ่งขณะนี้อาคารส่วนต่อขยายทางทิศเหนือยังไม่ได้ดำเนินการก่อสร้าง และการทำฯ ทราบอยู่แล้วว่าจะมีการปิดประเทศ เหตุใดจึงยอมเซ็นสัญญาค้ำประกันหลังจากที่ลือคดวุ่นไม่มีการเดินทางเข้าออกในประเทศ ด้วยการการันตีร้อยละ 90 ของผู้โดยสารในแต่ละปี

ในสองปีแรกคือ 2564 และ 2565 ไม่มีผู้โดยสารเดินทางเลย แต่การทำฯ ต้องจ่ายค่าจ้างให้เอกชน 1,300 ล้านบาท เท่ากับว่าเอกชนได้เงินไปฟรี ๆ ใน 2 ปีที่ผ่านมา เรียกว่าเสียค่าโง่ กระทรวงการคลังในฐานะผู้ถือหุ้นใหญ่สูญเสียรายได้ที่เป็นจริงในรูปแบบของเงินปันผล เม็ดเงินเหล่านี้หายไปจากระบบเศรษฐกิจของประเทศ ทำให้การทำฯ จึงไม่ใช่วิธีการให้สัมปทานเอกชน ทำให้ต้องเลือกวิธีการคัดเลือกแล้วใช้ระบบการจ้างบริการโดยให้เอกชนลงทุน และเป็นการค้าประกันรายได้ให้กับเอกชนร้อยละ 90 ในปี 2564 มีการคาดการณ์ว่าจะมีผู้โดยสารเข้ามา 32 ล้านคน นั่นคือเหตุการณ์หลังโควิด-19 แต่ที่จริงแล้วเข้ามา 5 ล้านคน ตั้งแต่ปี 2564 ถึง 2565 ถึงแม้จะมีผู้โดยสารมา 5 ล้านคนก็ตาม การทำฯ ต้องจ่ายให้กับบริษัทเอกชนในปี 2564 จำนวน 607 ล้านบาท ปี 2565 จำนวน 662 ล้านบาท ปี 2566 คาดการณ์ว่าจะมา 55 ล้านคน ถ้ามาต่ำกว่าจำนวนที่คาดการณ์ไว้ การทำฯ ต้องจ่ายเงินให้เอกชน 1,040 ล้านบาท ตามเอกสารที่ลงนามในสัญญา แล้วในปี 2567 คาดการณ์ว่าผู้โดยสารจะมา 78 ล้านคน โดยการเปิดการใช้งานอาคารเต็มรูปแบบของอาคารส่วนต่อขยายทางทิศเหนือ แต่ปัจจุบันยังไม่มีการสร้าง เนื่องจากเผชิญกับสถานการณ์โควิด-19 เราต้องศึกษาผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมและไม่อยู่ในแผนแม่บทเดิมที่เขียนไว้ และต้องหรือระบบสาธารณูปโภคที่อยู่ใต้ดินทั้งหมดทั้งไฟฟ้าประปา ท่อน้ำมัน และจะต้องเชื่อมระบบใหม่กับระบบเก่าให้สามารถดำเนินการต่อไปได้ และยังไม่มีการรองรับดังกล่าวจะมีการค้าประกันเอกชนร้อยละ 90 และต้องแบกรับความเสี่ยงจากภาวะความผันผวนที่จะเกิดขึ้นในอนาคตในสถานการณ์ที่ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น การแพร่ระบาดของโรคใหม่ ภาวะสงคราม การค้าประกันรายได้ทำให้เอกชนไม่ต้องรับภาระความเสี่ยงในการขาดทุน การทำสัญญาการค้าประกันส่งผลทำให้รายได้ของการทำฯ ต่ำกว่าความเป็นจริง ผลตอบแทนในรูปแบบของเงินปันผลที่กระทรวงการคลังจะได้รับต่ำกว่าความเป็นจริง การค้าประกันเช่นนี้เป็นที่ยกพื้นที่ให้เอกชนใช้ฟรีแทนที่การทำฯ จะได้รับประโยชน์ ใครจะเป็นผู้รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นนี้ การจัดซื้อจัดจ้างมีปฏิบัติการลบล้างพรางเพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับภาคเอกชน โดยคณะกรรมการจัดจ้างโดยวิธีการคัดเลือกส่งหนังสือเชิญชวนให้ผู้ประกอบการเพียง 3 ราย แต่มีผู้มาเสนอราคาเพียงรายเดียว จึงเป็นอำนาจของคณะกรรมการจัดจ้างที่จะยกเลิกหรือไม่ยกเลิกการดำเนินการครั้งนี้เป็นการจัดหาด้วยความเร่งด่วนและความจำเป็นทำให้ได้ผู้ชนะที่มีการคาดการณ์และเป็นไปตามโผที่มีการวางไว้ และมีการค้าประกันให้กับภาคเอกชนทั้งที่มีการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เป็นการทำสัญญาที่เอื้อประโยชน์ให้กับภาคเอกชนทำให้เกิดความเสียหายต่อรายได้ของรัฐ ไม่รักษามูลประโยชน์ของรัฐ เป็นการกระทำความผิดฐานการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา 157 นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมจะปฏิเสธความรับผิดชอบเรื่องนี้ไม่ได้ ทางออกสำหรับเรื่องนี้คือเจรจากับเอกชนขอแก้ไขสัญญาให้เกิดความเป็นธรรมอาจจะอยู่ในรูปของคณะอนุญาโตตุลาการเพื่อหาทางแก้ไขเพื่อให้สัญญามีความรัดกุมมากขึ้นหรือจะส่งสัญญาฉบับนี้ให้สำนักงานอัยการสูงสุดพิจารณาแก้ไขเนื่องจากสัญญาดังกล่าวยังไม่ผ่านความเห็นชอบของอัยการสูงสุด ดังนั้นในสัญญาข้อ 16 ยังเปิดโอกาสให้สามารถแก้ไขสัญญาได้ และต้องยอมรับความผิดพลาดและยอมรับความผิดทางแพ่งและขอเคลมประกันกับบริษัทประกันภัย หรือสามารถยกเลิกสัญญาได้โดยที่เอกชนไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ได้ หากไม่ทำอะไรเลยจะก่อให้เกิดความเสียหายกับประเทศอย่างใหญ่หลวงและจะปฏิเสธความรับผิดชอบไม่ได้

นโยบายทวงคืนผืนป่า ทำให้ประชาชนถูกไล่ที่ ทั้งที่อยู่มาก่อนและมีเอกสารสิทธิประชาชนสูญเสียที่ดินทำกินและต้องติดคุก บางพื้นที่มีการฟ้องร้องคดีประชาชนบุกรุกพื้นที่ของรัฐ ซึ่งเป็นที่เสื่อมโทรมที่ประชาชนเข้าไปอยู่ตั้งแต่ปี 2518 มีการประกาศพื้นที่ทับซ้อนกับที่ดินของโครงการรัฐ การบริหารจัดการที่ดินของรัฐล้มเหลว แนวทางการจัดสรรที่ดินไม่สอดคล้องเงื่อนไขทางนิเวศและวิถีชีวิตของพี่น้องชาติพันธุ์ ไม่ได้เป็นการช่วยเหลือประชาชน แต่เป็นการทำให้ประชาชนไม่มีที่ดินทำกิน ไม่มีที่อยู่อาศัย ไม่ยกระดับสิทธิให้กับพี่น้องประชาชน การจัดสรรที่ดินล้มเหลว 7 ปี จัดคนเข้าสู่พื้นที่ได้เพียงร้อยละ 23 นับว่าแก้ไขปัญหาก็พี่น้องประชาชนไม่สำเร็จ อีกทั้งบริหารที่ดินล้มเหลว ไม่มีการจัดสรรที่ดิน แต่ดำเนินคดีกับประชาชนเพื่อให้ประชาชนคืนที่ดิน ไม่มีการพิสูจน์เพื่อคืนความเป็นธรรมให้กับพี่น้องประชาชน นโยบายทวงคืนผืนป่าและกฎหมายที่เกี่ยวข้องต้องได้รับการปรับปรุงแก้ไข ประชาชนต้องมีกรรมสิทธิ์ในที่ดินอย่างแท้จริง ยืนยันสิทธิในที่ดินทำกินให้กับประชาชน แก้ไขกฎหมายที่ดินทั้งระบบ

รัฐบาลบริหารจัดการการศึกษาล้มเหลว มีการนำเงินกองทุนครูไปใช้อย่างไม่ชอบธรรม ผิดวัตถุประสงค์ ใช้อำนาจโดยคำสั่งของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ จนทำให้เกิดปัญหาการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาไม่มีคุณภาพ ไม่ทันสมัย หลักสูตรไม่ตอบสนองต่อความต้องการของเยาวชน มีนายทุนจากต่างประเทศ เข้ามาซื้อกิจการมหาวิทยาลัยในประเทศไทย เมื่อเข้ามาซื้อกิจการแล้วและเข้ามาบริหารการศึกษา รัฐบาลได้เข้าไปตรวจสอบการจัดการหลักสูตรหรือไม่ว่ามีคุณภาพได้มาตรฐานหรือไม่ ตลอดจนปัญหาในสถาบันอุดมศึกษาที่มีปัญหาทั้งในเรื่องของการแต่งตั้งคณะกรรมการมหาวิทยาลัย และการจัดหลักสูตรการเรียนการสอนไม่มีคุณภาพ นายสุทิน คลังแสง กล่าวสรุปว่าเราได้ทำหน้าที่วันนี้อย่างสมบูรณ์แล้วถึงเป็นครั้งสุดท้ายในการเราเอง เป็นพรรคฝ่ายค้านก็ทำหน้าที่ถ่วงดุลและตรวจสอบแล้วว่าจะมีหลายท่านคิดว่าเราตรวจสอบบ่อยเกินไปในวันนี้ในรอบสี่ปีถือเป็นการประเมินทั้งหมดในรอบสี่ปีเพื่อนำเสนอต่อประชาชน ตัวจะขอกล่าวถึงนโยบายของรัฐบาลที่ได้ให้ไว้ต่อประชาชน ว่าได้ปฏิบัติตามนโยบายที่ให้ไว้กับประชาชนหรือไม่และถ้าล้มเหลวจะมีการรับผิดชอบอย่างไรต่อประชาชนนโยบายของรัฐบาลบ่งบอกถึงว่าคนบริหารประเทศมีวิสัยทัศน์หรือไม่และมีวิสัยสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติหรือไม่ แต่ท้ายที่สุดจะเป็นตัวชี้วัดว่าทำงานสำเร็จหรือไม่สำเร็จโดยการใช้นโยบายเป็นเกณฑ์ตรวจสอบ แบ่งออกเป็นนโยบายหลัก 12 ข้อและนโยบายเร่งด่วน 12 ข้อ

ประเด็นเรื่องเศรษฐกิจ เมื่อถามไปอย่างรัฐบาลก็ได้ตอบเป็นตัวเลข ตัวเลขมีความสวยหรูแต่สะท้อนความเป็นจริงไม่ได้ เพราะสวนทางกับสภาพความเป็นอยู่และปากท้องของพี่น้องประชาชน ชีวิตของชาวบ้าน ทำไมตัวเลขของเศรษฐกิจจึงไม่สะท้อนไปยังความสมบูรณ์ของประเทศ เหตุใดทรัพยากรมีมากมายแต่สวนทางกับความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชน ประเทศเราควรจะก้าวข้ามจากกลุ่มประเทศรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศรายได้สูง ทัวโลกมองว่าประเทศไทยน่าจะเป็นประเทศที่ก้าวไปสู่รายได้สูง รัฐบาลชุดนี้เข้ามาบอกว่าจะผลักดันให้ประเทศนี้ก้าวไปสู่รายได้สูง นี่คือเป้าหมายของตั้งคำถามว่าเหตุใดจึงไม่เป็นเช่นนั้นและเหตุใด FTA จึงน้อยกว่าต่างประเทศ และเหตุใดสินค้าเกษตรจึงไม่ได้ออกไปสู่ต่างประเทศอย่างสมราคา ให้สมกับหยาดเหงื่อของเกษตรกรไม่ว่าจะเป็นผลไม้ ข้าว พืชเกษตร มันสำปะหลัง ทำไมเราจึงไม่ได้ไปผงาดอยู่บนเวทีโลก นอกจากนี้ ข้าวหอมมะลิของเรา

เคยเป็นที่หนึ่ง แต่วันนี้กลับถูกประเทศอื่นแซงหน้า ทำไมคนไทยจึงเดือดร้อนไม่ว่าจะเป็นมนุษย์เงินเดือน พ่อค้า แม่ค้า คนหาเช้ากินค่ำ หนี้ท่วมหัวรุ้นบรพบุรุษนี้ยังไม่มากเท่านี้ จากปี 2557 จนถึงปัจจุบันหนี้สินเพิ่มขึ้นมาโดยตลอดทำ ไมแรงงานไทยจึงทำงานมากแต่ยากจนกระทั่งต้องเร่ร่อนไปขายแรงงานที่ต่างประเทศและถูกหลอก ทำไม SME จึงขาดทุนและถูกนายทุนใหญ่ไล่บี้ตามหมู่บ้านตามชนบทล้มตายหมด ทำไมประเทศเราที่บอกว่าระบบสาธารณสุขดีมากเมื่อพบกับโควิด-19 และภายหลังจากพบผ่านวิกฤติโควิด-19 ทั่วโลกฟื้นตัวแล้ว ตั้งหลักได้แล้ว แต่ทำไมประเทศไทยยังคงซ้ากว่าประเทศอื่น และมีท่าว่าจะล้มอีกครั้งเมื่อโควิด-19 ผ่านไปหลายหลายประเทศฟื้นตัวเร็ว ตนเคยได้ให้ข้อสังเกตไปยังรัฐบาลแล้วว่าให้เผื่อระวังว่าเศรษฐกิจอาจไม่ฟื้นตัวภายหลังโควิด-19 ผ่านไป รัฐบาลกระตุ้นการบริโภคมากกว่ากระตุ้นการผลิต ด้วยการแจกเงินให้ชาวบ้านไปใช้จ่าย ซึ่งในความเป็นจริงแล้วควรเน้นกระตุ้นการผลิตให้เกิดการผลิตใหม่ สร้างรายได้ใหม่ สร้างฐานเศรษฐกิจใหม่ คำตอบของผู้นำประเทศสะท้อนให้เห็นอนาคตของประเทศ นอกจากนี้ การบริหารประเทศด้วยการใช้เงินจะส่งผลกระทบต่อสภาพเศรษฐกิจของประเทศ วันนี้ประเทศไทยมีคนจนเรื้อรัง ซึ่งจะนำไปสู่คนจนถาวรในอนาคตต่อไป หากเศรษฐกิจฟื้น คนก็จะไม่ฟื้นตาม นโยบายเร่งด่วนนี้ที่บอกว่าจะช่วยเหลือประชาชน แต่เป็นนโยบายที่ไม่ถูกต้อง ควรลดรายจ่ายและเพิ่มรายได้ ขยายโอกาสและขยายโอกาสให้แก่ประชาชน วิกฤติโควิด-19 ทำให้ประชาชนลำบาก แต่รัฐกลับขึ้นค่าน้ำ ค่าไฟ ชำเติมประชาชน นายกรัฐมนตรีคือบิดาแห่งความเหลื่อมล้ำ วันนี้คนจนจนลงหนี้สินเพิ่มขึ้น นโยบายการสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยของประเทศ และการแก้ไขปัญหาการดำรงชีวิตของประชาชน ซึ่งแท้จริงแล้วรัฐเป็นคนทำลายความมั่นคงของประชาชน มีทหารต่างชาติมารบและมาบุก จึงซื้อเรือรบ เครื่องบินรบ เรือดำน้ำ นี่คือนโยบายการรักษาความมั่นคงของทหารยุคเก่า ๆ ในกรม. ความมั่นคงของประชาชนที่แท้จริงคือความมั่นคงในชีวิต ชีตความสามารถและคุณภาพของคนในประเทศ ความมั่นคงในบริบทใหม่คือความมั่นคงในเศรษฐกิจและทุนมนุษย์ รวมถึงความมั่นคงทางวัฒนธรรม หากคนไทยขาดอัตลักษณ์ของคนไทยก็จะไม่แตกต่างจากคนชาติอื่น จากกรณีตู้ห่าวสะท้อนให้เห็นถึงสภาพและการบริหารจัดการประเทศ เหตุใดผู้นำประเทศจึงนิ่ง สุขุมนุ่มลึกลับอาชญากรกลุ่มนี้ แต่กับผู้กระทำผิดคนไทยทำไมถึงเอาจริงเอาจริงเสียมากกว่า

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม

ตอบชี้แจงประเด็นนายตู้ห่าวว่า พฤติกรรมนี้เกิดขึ้นมานานพอสมควรตั้งแต่ก่อนปี 2557 นายตู้ห่าวเข้ามาตั้งแต่ปี 2554 มีการอนุมัติเรื่องสัญชาติตั้งแต่ปี 2554 เป็นการอนุมัติตามขั้นตอนของกฎหมาย ขณะนี้มีการฟ้องร้องเพื่อให้สืบสวนสอบสวนความจริง มีการให้สอบสวนเงินจำนวนที่กล่าวถึง โดยทราบว่ามีการใช้ซื้อในกิจการอสัง

หาริมทรัพย์ยกหมู่บ้านและให้สัญชาติในรัฐบาลที่ผ่านมา และภรรยาของนายตู้ห่าวมีความเกี่ยวข้องกับอดีตรัฐมนตรีบางคนในบางพรรค การดำเนินการเป็นไปตามขั้นตอนและตามกระบวนการยุติธรรม ซึ่งบางประเด็นอาจเปิดเผยได้และเปิดเผยไม่ได้ การออกหมายเรียกสมาชิกวุฒิสภา พนักงานสอบสวน กองบัญชาการตำรวจนครบาล และกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด ได้มีการสืบสวนจับกุมผู้ต้องหาที่มีส่วนเกี่ยวข้องพัวพันและสามารถขยายผลได้หลายราย และมีบางรายหลบหนีไปซึ่งพนักงานสอบสวนได้ออกหมายจับและติดตามจับกุมบางรายที่หลบหนีอยู่

มีการสืบสวนเพื่อที่จะจับกุมมาได้ ส่วนที่สมาชิกอภิปรายว่ามีสมาชิกวุฒิสภาเข้าไปเกี่ยวข้องนั้น เจ้าหน้าที่ตำรวจกำลังสืบสวนและสอบสวนดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และตามกฎหมาย การเพิกถอนหมายจับเป็นดุลยพินิจของฝ่ายตุลาการมีความเห็นให้พนักงานสอบสวนออกหมายเรียกก่อน ในฐานะนายกรัฐมนตรีไม่ขอเข้าไปก้าวก่ายและไม่ได้ช่วยเหลือใครทุกอย่างเป็นไปตามกระบวนการทางกฎหมาย และกระบวนการยุติธรรม เรื่องนี้เป็นความผิดนอกราชอาณาจักรที่พนักงานสอบสวนต้องทำงานร่วมกับพนักงานอัยการที่สำนักงานอัยการสูงสุดมอบหมายตามกฎหมายให้ทุกคนที่เกี่ยวข้องทางด้านกฎหมายเข้ามาทำงานร่วมกัน เพื่อให้คดีสิ้นสุดโดยเร็ว ต้องมีการสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานให้อย่างรอบคอบและรัดกุมก่อนออกหมายเรียก ซึ่งทั้งหมดเป็นดุลยพินิจและการปฏิบัติของพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาอาญา ซึ่งขณะนี้คดีกำลังอยู่ในระหว่างการสอบสวน และยังไม่หมดอายุความ หากออกหมายเรียกแล้วไม่มาพบพนักงานสอบสวนก็สามารถออกหมายจับได้ ไม่มีการเอื้อประโยชน์หรือช่วยเหลือกันซึ่งถือว่าเป็นการปฏิบัติตามกฎหมาย

ส่วนประเด็นเรื่องกลุ่มธุรกิจเงินสีเทา รัฐบาลได้มีการตรวจสอบจับกุมขยายผล ได้ผู้ต้องหาหลายสิบราย บางรายหลบหนีจับอยู่ระหว่างการติดตามจับกุมดำเนินการตามกฎหมาย การที่มีเจ้าหน้าที่เข้าไปเกี่ยวข้องมีการสอบสวนและให้ออกจากราชการไว้ก่อนรายใดมีความผิดทางอาญา ก็ต้องดำเนินคดีอาญาตามกฎหมาย ประเด็นเรื่องการแต่งตั้งโยกย้ายเป็นการดำเนินการภายใต้หน้าที่ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์และกฎเกณฑ์ ทุกคนต้องอยู่ภายใต้กฎหมายเดียวกัน

ประเด็นเรื่องการทุจริตคอร์รัปชัน ตามที่สมาชิกกล่าวอ้างนั้นตั้งแต่มีรัฐบาลปี 2557 ยังไม่มีรัฐมนตรีท่านใดถูกจำคุกสักราย

ส่วนเรื่องกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) เป็นหน่วยงานจัดตั้งภายใต้กฎหมายมีนายกรัฐมนตรีเป็นผู้อำนวยการ เป็นกลไกและเป็นศูนย์ประสานงานต่อต้านภัยคุกคามทุกรูปแบบ เป็นการทำงานบูรณาการร่วมกันระหว่างพลเรือนและตำรวจทหาร โดยหลายประเทศก็มีหน่วยงานลักษณะนี้เช่นกัน หากไม่มีปัญหาต่าง ๆ แล้ว ในอนาคตข้างหน้าก็สามารถยกเลิกได้ ไม่ใช่เป็นไปเพื่อการรักษาอำนาจของรัฐบาล

นอกจากนี้ ประเด็นเรื่องการนิรโทษกรรมมีเรื่องของการอภัยโทษอยู่แล้ว และการนิรโทษกรรมเป็นเรื่องของสภาผู้แทนราษฎร แต่หากถามความเห็นส่วนตัวของตนมีความเห็นไม่เห็นด้วย ทั้งนี้ การกล่าวถึงสถานการณ์ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ต้องกล่าวถึงด้วยความระมัดระวังเพราะมีความเกี่ยวข้องกับหลายประเทศ การแก้ปัญหาจำเป็นที่จะต้องมีการเพิ่มเติมในการแก้ไขปัญหา เมื่อยุติแล้วก็จะสามารถถอนกำลังกลับมาได้ และการส่งกำลังไปนั้นไม่ได้ไปควบคุม แต่เป็นการดูแลบังคับบัญชาตามหน้าที่ การแก้ไขปัญหาภาคใต้ดำเนินการไปได้มากพอสมควรด้วยความร่วมมือจากภายนอกประเทศด้วย หากเป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับศาสนา ประวัติศาสตร์ชาติพันธุ์ การกล่าวถึงควรทำด้วยความระมัดระวังเพราะเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อน

ประเด็นเรื่องยาเสพติด รัฐบาลพยายามแก้ปัญหาแต่ผู้ค้ายาเสพติดก็มีการปรับกลยุทธ์ต่าง ๆ ซึ่งต้องแก้ไขไปตามสถานการณ์ การปราบปรามยาเสพติดไม่ใช่การฆ่าคนทิ้ง ปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาที่มีความซับซ้อนส่งผลกระทบต่อความมั่นคงเศรษฐกิจสังคมของประเทศ กำหนดให้เป็นวาระ

แห่งชาติเป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาลตราบใดที่มีคนไม่ดีต้องมีคดีเกิดขึ้น เราต้องรักษากฎหมายและประเพณีตามกฎหมายให้ดีที่สุดเพื่อไม่ทำให้สถานการณ์รุนแรงเกิดขึ้นแล้วต้องถูกดำเนินการตามกฎหมายการแก้ไขปัญหายาเสพติดเริ่มต้นจากการเพิ่มประสิทธิภาพของกฎหมายและการบังคับใช้กฎหมายปรับปรุงกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง จาก 24 ฉบับเหลือหนึ่งฉบับเพื่อให้ทำงานได้ง่ายขึ้น รวดเร็วขึ้นเป็นประมวลกฎหมายยาเสพติดมีผลบังคับใช้ 9 ธันวาคม 2564 ทำให้การปฏิบัติการของหน้าที่ทำได้ดีมากขึ้น มาตรการด้านการปราบปรามจับกุมขยายผลรวมถึงยึดอายัดทรัพย์สินได้มากขึ้น แก้ไขปัญหายาเสพติดทุกมิติที่เกี่ยวข้องคือมิติในการป้องกัน ให้กระทรวงศึกษาธิการสร้างภูมิคุ้มกันด้วยความรู้และหลักคิดที่ถูกต้องให้กับเยาวชนสร้างกลไกเฝ้าระวังยาเสพติดป้องกันสถานศึกษาให้เป็นพื้นที่ปลอดภัยกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์สร้างความเข้มแข็งให้กับครอบครัวสนับสนุนการบำบัดรักษาโดยชุมชนมิติในเรื่องของการสกัดกั้นกองทัพเข้มข้นในการเฝ้าระวังมากขึ้นทั้งทางบกทางน้ำทางอากาศทุกหน่วยงานเข้าไปตรวจสอบมีการเปลี่ยนแปลงวิธีการเคลื่อนย้ายวิธีการส่งออกซึ่งเราต้องปรับตัวให้ทันกับผู้ที่ทำผิดกฎหมายและประชาชนต้องมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังด้วย มิติการปราบปรามตรวจสอบแนวชายแดนมีการประกบกันตามแนวชายแดนบ้าง ให้กระทรวงที่เกี่ยวข้องและระงับการนำเข้าสารตั้งต้นยาเสพติด ซึ่งรัฐบาลได้สั่งการไปแล้ว และมีการตรวจสอบแล้วว่ามี การนำเข้าสารตั้งต้นลดลง นำเข้าเฉพาะความจำเป็นในการผลิตในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องเท่านั้น โดยมีกลไกความร่วมมือระหว่างประเทศช่วยเหลืออยู่แล้ว มีการปราบปรามเชิงรุกส่งผลให้สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) จับกุมขยายผลเพิ่มเติม สิ่งสำคัญคือต้องเตือนเยาวชนว่าอย่ายุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด การยึดทรัพย์สิน ป.ป.ส. ได้ดำเนินการอย่างใกล้ชิดร่วมกับสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) และกรมสรรพากรเพื่อขยายผลยึดทรัพย์สินผู้ค้ายาเสพติด ตลอดจนการฟอกเงินต่าง ๆ โดยการเร่งรัดกระบวนการทางคดีอาญาให้มีความรวดเร็วมากยิ่งขึ้น อย่างไรก็ตาม การแก้ไขปัญหายาเสพติดต้องอาศัยความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน หากมีเบาะแสรัฐบาลได้เปิดสายด่วนให้มีการรับแจ้งเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป และมีการจัดตั้งสถานที่เพื่อบำบัดรักษาผู้ที่ติดยาเสพติด ซึ่งปัญหาคือผู้ที่ติดยายังไม่หยุดยาแล้วมีการหนีออกจากสถานบำบัดต้องใช้การแก้ไขปัญหาระบบโดยให้อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ช่วยติดตามดูแลโดยใช้ชุมชนเป็นด่านแรกในการป้องกันเฝ้าระวังและรักษา รวมทั้งใช้กลไกการสร้างอาชีพให้ผู้ที่เข้ารับการบำบัดเมื่อออกมาแล้วมีงานทำและสามารถมีชีวิตอยู่ในสังคมได้ไม่สร้างปัญหาใหม่ต่อไป

ประเด็นการแก้ไขปัญหายาที่ติด รัฐบาลพยายามทำอย่างยั่งยืนยวดเพื่อให้เป็นไปอย่างยุติธรรมและเป็นไปตามกฎหมายไม่ต้องการรังแกประชาชน การจะให้ทุกอย่างออกเป็นโฉนดทั้งหมดเป็นไปได้ยาก แต่จะทำอย่างไรให้เป็นไปด้วยความถูกต้องให้ทุกคนมีที่อยู่อาศัยที่ทำกินส่งต่อให้ทายาทได้ ถ้ามีการออกโฉนดไว้ก็จะทำให้ที่ดินหมดไปเรื่อย ๆ อย่างไรก็ตามไม่เพียงพอในอดีตพยายามเร่งรัดการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจส่งผลให้มีการเข้าใช้ประโยชน์ในที่ดินอย่างไม่เหมาะสมเกิดความขัดแย้งระหว่างประชาชนกับภาครัฐเกิดความเหลื่อมล้ำ ความไม่เป็นธรรมในการเข้าถึงทรัพยากรที่ดิน การกระจุกตัวของถือครองที่ดิน การไร้ที่ดินทำกิน การบุกรุกที่ดินของรัฐใช้ประโยชน์ไม่ตรงศักยภาพของที่ดิน ตลอดจนทิ้งร้างไม่เกิดประโยชน์จึงมีนโยบายบริหารจัดการที่ดินนโยบายและแผนการบริหารจัดการทรัพยากรที่ดินปี 2566 - 2580 เพื่อจัดทำแนวเขตที่ดินของรัฐ

ให้มีความชัดเจน เพิ่มและรักษาพื้นที่ป่าธรรมชาติและป่าเศรษฐกิจ ใช้ประโยชน์ให้มีสัดส่วนร้อยละ 50 ของพื้นที่ป่าของประเทศ ใช้ทรัพยากรที่ดินให้เกิดประโยชน์สูงสุด กระจายการถือครองที่ดินของประเทศให้มีการกระจายตัวมากขึ้น นอกจากนี้ เป้าหมาย 5 ปี คือ 2566 - 2570 จะปรับปรุงแนวเขตที่ดินให้เป็นมาตรา 1 : 4000 หรือที่เรียกว่า One Map ซึ่งขณะนี้ดำเนินการเสร็จแล้ว เป้าหมายระยะ 10 ปี คือ 2571 - 2575 แก้ไขปัญหาความขัดแย้งข้อพิพาทระหว่างหน่วยงานของรัฐกับประชาชน และเป้าหมาย 15 ปี คือ 2576 - 2580 เพิ่มพื้นที่ป่าสัดส่วนร้อยละ 50 ของพื้นที่ทั่วประเทศ ขณะนี้มีพื้นที่ป่าร้อยละ 30 การปรับปรุงพื้นที่แนวเขตที่ดิน ปรับปรุงแผนที่ให้พื้นที่ให้ที่ดินมีแนวเขตที่ดินที่ถูกต้องทันสมัย ไม่ต้องการให้แต่ละพื้นที่มีเจ้าของหลายที่ เพราะแผนที่แนบท้ายของแต่ละกระทรวง แต่ละหน่วยงานทับซ้อนกันอยู่ แบ่งเป็น 7 กลุ่ม ๆ ละ 11 จังหวัด การดำเนินการดังกล่าวไม่ได้เป็นการยกเลิกเพิกถอนสิทธิตามประมวลกฎหมายที่ดินของประชาชนแต่อย่างใด หากประชาชนได้รับผลกระทบในการดำเนินการดังกล่าวหน่วยงานที่มีที่ดินของรัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องบูรณาการการทำงานร่วมกัน เพื่อให้เกิดข้อยุติอย่างรวดเร็ว เช่น การตรวจสอบข้อเท็จจริง เปิดให้ประชาชนโต้แย้งเพื่อพิสูจน์สิทธิตามกฎหมายและจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตั้งแต่ปีงบประมาณ 2558 ถึง 2565 มีการจัดสรรไปแล้วโดยไม่ให้กรรมสิทธิ์ เนื่องจากมีพื้นที่จำกัดจึงให้ใช้ทำประโยชน์ให้เป็นที่อยู่อาศัย ส่งต่อให้ลูกหลานได้ เป็นที่ดินของรัฐแต่อนุญาตให้ใช้ประโยชน์ได้ เป้าหมาย 1,491 พื้นที่ 70 จังหวัด เนื้อที่ 5,700,000 กว่าไร่ ขณะนี้ออกหนังสืออนุญาตแล้ว 1.3 ล้านไร่ จัดให้คนเข้าใช้ประโยชน์แล้ว 78,109 ราย 96,536 แปลง พื้นที่เป้าหมายที่จัดให้มีทั้งป่าสงวนแห่งชาติ ป่าตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 2484 ป่าไม้ถาวรป่าชายเลนที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินที่ดินสาธารณะประโยชน์ที่ดินราชพัสดุนิคมสหกรณ์ที่ดินสงวนเพื่อกิจการนิคมสร้างตนเองทั้งหมด รวมทั้งสิ้น 1,491 พื้นที่ 5,700,000 กว่าไร่ดำเนินการมาเป็นระยะเป็นขั้นตอนได้รับการเห็นชอบขอบเขตแล้ว พื้นที่เป้าหมายหลักจากการเห็นชอบขอบเขตได้ออกหนังสืออนุญาตแล้วและจัดคนเข้าใช้ประโยชน์ที่ดินแล้ว นอกจากนี้ยังส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้วย ทั้งนี้ การทำงานทุกอย่างต้องมีหลักการ ไม่ใช่จะทำอย่างไรก็ได้เพราะจะทำให้เกิดความวุ่นวาย

การกำกับดูแลศาสนา มีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและมีสำนักพระพุทธศาสนา ไม่สามารถสั่งการอะไรได้เอง ทุกอย่างต้องปรึกษาและต้องได้รับความเห็นชอบจากกรรมการเถรสมาคมในส่วนของสำนักพระพุทธศาสนาแห่งชาติเป็นเลขาธิการเถรสมาคม มีการปรึกษาหารือ ตนให้ความเคารพพระมาโดยตลอด ไม่มีเหตุผลอะไรที่จะต้องไม่เคารพ เพราะตนเป็นคนไทยนับถือศาสนาพุทธอยู่แล้ว แต่ดูแลทุกศาสนาให้เกิดความสุข สามารถอยู่ร่วมกันในพหุสังคมได้ รัฐบาลต้องดูแลคนทั้งประเทศ ทุกคนต้องช่วยกันดูแลให้สังคมเกิดความปลอดภัย คนไม่ดีต้องถูกลงโทษตามกฎหมายรัฐบาลพยายามทำให้ดีที่สุดเพื่อให้ทุกคนในสังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข มีคุณธรรม ไม่ขัดแย้งกันด้วยเรื่องไม่เป็นเรื่อง ขอยืนยันในความสุจริตและทุกคนอยู่ภายใต้กฎหมายเดียวกัน หากมีการกระทำผิดจะไม่มีการยกเว้น ต้องทำให้กฎหมายเป็นกฎหมาย และเคารพในกระบวนการยุติธรรมของประเทศ ทุกครั้งที่มีเรื่องฟ้องร้องตนเองก็ได้เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมและเข้าสู่การตรวจสอบด้วยเช่นกัน

การปฏิรูปประเทศต้องอาศัยเวลาและอาศัยความร่วมมือความรักความสามัคคี จึงจะเดินหน้าไปได้ ข้อคิดเห็นที่ดีที่ได้รับจากสมาชิกฯ หากเรื่องใดสามารถทำได้ก็จะนำไปปรับ ทุกอย่างต้องทำอย่างต่อเนื่องและใช้เวลาในการดำเนินการ เพราะปัญหาที่มีการทับซ้อนมาอย่างยาวนาน มีอุปสรรคเยอะ ต้องมีแผนปฏิบัติงานอย่างเป็นขั้นตอนที่สำคัญคือทุกคนต้องอดทนยอมรับ การเปลี่ยนแปลงเพื่อความสงบของส่วนรวมเป็นที่ตั้ง การปฏิรูปกฎหมายเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างความเป็นธรรมให้กับประเทศชาติและประชาชนโดยรวม ได้แก่ พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 เปิดเผยขั้นตอนและระยะเวลาในการทำงานทุกกระบวนการของหน่วยงานของรัฐอย่างชัดเจน ลดภาระประชาชน ช่วยให้สะดวกมากยิ่งขึ้น ช่วยประหยัดเงิน ลดขั้นตอน สกัดการทุจริตในราชการ ลดการทุจริตคอร์รัปชันเพื่อความโปร่งใส นี่คือนโยบายเพื่อคนทุกคน พ.ร.บ. การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565 อัปเดตระบบ การทำงานให้ทันโลกยุคใหม่ ลดการใช้กระดาษ ลดการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ รองรับการทำงาน ที่บ้าน (WFH) รักษาความลับราชการไม่ให้รั่วไหล พ.ร.บ. การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565 นั้น เดิมเวลาติดต่อราชการจะต้องไปปรากฏตัวพร้อมบัตรประชาชน แต่วันนี้การติดต่อ ราชการทุกแห่งสามารถทำได้โดยวิธีออนไลน์ ไม่ต้องไปปรากฏตัวก็ได้ ยกเว้นการจดทะเบียนสมรส การจดทะเบียนหย่า การแจ้งรับบุตรบุญธรรม การทำบัตรประชาชน การทำพาสปอร์ต ซึ่งยังคงต้องไป ปรากฏตัว พระราชกำหนดแก้ไขประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เรื่องอัตราดอกเบี้ยผิดนัดชำระหนี้ แก้ไขอัตราดอกเบี้ยผิดนัดชำระหนี้และวิธีคิดดอกเบี้ยที่ไม่เป็นธรรมเป็นการปฏิวัติดอกเบี้ยที่ใช้มานาน เกือบ 100 ปี เป็นการเปลี่ยนแปลงประวัติศาสตร์การคิดดอกเบี้ยของประเทศไทยแก้ไขปัญหา เชิงโครงสร้างให้กับประชาชนและผู้ประกอบการทั่วประเทศอย่างยั่งยืน โดยให้ชำระดอกเบี้ยลดลง จากร้อยละ 7.5 เหลือร้อยละ 3 ต่อปี กรณีผิดนัดชำระหนี้ให้ชำระหนี้ร้อยละ 5 ต่อปี ลดจากเดิมร้อยละ 7.5 ต่อปี ที่สำคัญคือการคำนวณดอกเบี้ยผิดนัดชำระหนี้ต้องคำนวณจากเงินต้นที่ลูกหนี้ผิดนัดชำระแล้ว เท่านั้น ไม่คิดจากเงินต้นทั้งหมดที่ลูกหนี้ยังคงค้างชำระอยู่ สร้างความเป็นธรรมให้กับลูกหนี้ ที่ถูกบิดเบือนมานับศตวรรษ หลักการนี้ได้ถูกขยายผลอย่างกว้างขวางผลักดันให้มีการคิดอัตรา ดอกเบี้ยใหม่ในการเช่าซื้อยานพาหนะให้มีความเป็นธรรมมากกว่าเดิม ไม่เกินอัตราร้อยละ 10 ต่อปี รถยนต์ใช้แล้วไม่เกินอัตราร้อยละ 15 ต่อปี รถจักรยานยนต์ไม่เกินอัตราร้อยละ 23 ต่อปี ถ้าใครบริหาร หนี้ได้ดีสามารถปิดบัญชีได้ก่อนกำหนดผู้ขายต้องให้ส่วนลดกับผู้เช่าซื้อด้วย คิดดอกเบี้ยแบบลดต้น ลดดอกเบี้ยจากเงินต้นคงเหลือในแต่ละงวดเป็นกฎหมายเพื่อคนจนอย่างแท้จริง สำหรับพระราชบัญญัติ ว่าด้วยการปรับเป็นพินัย คุณไม่ได้มีไว้สำหรับขังคนจนแต่คุณมีไว้ขังคนทำผิดกำหนดให้รับโทษอาญา เท่าที่จำเป็นโทษปรับอาญาสำหรับความผิดเล็กน้อยไม่ร้ายแรงถูกแปลงเป็นโทษปรับเป็นพินัยแทน เช่น ทำงานเพื่อสังคมแทนการรับโทษทางอาญาไม่มีการบันทึกประวัติอาชญากรรม เมื่อมีกฎหมายที่ล้ำหลัง ข้ำซ้อน รัฐบาลพยายามปลดล็อกพันธนาการจากกฎหมายที่ล้าสมัยเร่งขับเคลื่อนประเทศจึงได้คิดค้น กฎหมายที่ไม่จำเป็นและทบทวนแก้ไขปลดล็อกไปแล้ว 1,094 กระบวนการ ภาครัฐนำไปสู่การ ลดขั้นตอนลดภาระประชาชนและผู้ประกอบการลดค่าใช้จ่ายและต้นทุนให้ภาคการผลิตได้ถึง 133,816 ล้านบาทต่อปี ร้อยละ 0.8 ของ GDP การแก้ไขกฎหมายที่ล้าสมัยต้องอาศัยความร่วมมือระหว่างรัฐบาล และฝ่ายนิติบัญญัติ นี่คือน้ำที่ที่เราต้องร่วมมือกันการปฏิรูปกองทัพ ภาพรวมการทำงานของกองทัพ

และผลการทำงานของกองทัพด้านโครงสร้างโครงการจัดหน่วย ด้านกำลังพลมีการปรับลดกำลังพล กระทบวงกลาโหมโดยมีการปรับลดอัตรากำลังพลลงอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้กองทัพมีขนาดที่เหมาะสม สอดคล้องกับสถานะแวดล้อมด้านความมั่นคงและเทคโนโลยีที่ทันสมัยมากขึ้น จากเดิมยอดกำลังพลได้ กำหนดเป้าหมายปรับลดลงให้ได้ร้อยละ 5 ภายในเดือนกันยายน 2570 ส่งผลให้สามารถลดกำลังคน ได้ประมาณ 12,000 นาย และมีการนำระบบข้าราชการพลเรือนกลาโหมมาใช้เพื่อลดจำนวนอัตรา ข้าราชการและแก้ปัญหาความคับคั่งในแต่ละชั้นยศ โดยเฉพาะในชั้นยศระดับสูงจะมีการบรรจุ ข้าราชการพลเรือนกลาโหมแต่หน้าที่ที่ต้องใช้ความชำนาญเฉพาะทางในกลุ่มลักษณะงานต่าง ๆ การตรวจเลือกทหารประจำการ ปัจจุบันการตรวจเลือกบุคคลเข้าประจำการใช้การผสมผสานระหว่าง ระบบการตรวจเลือกหรือที่เรียกว่าการเกณฑ์ และระบบการสมัครใจออนไลน์และสมัครใจ ที่หน้าหน่วยตรวจเลือกกระทรวงกลาโหมมีแนวคิดพัฒนาระบบการเข้าประจำการไปสู่เป้าหมาย ที่จะทำให้มีผู้สมัครใจเข้ารับราชการในระยะยาววันนี้มีคนสมัครมากขึ้น เพราะมีความก้าวหน้าสามารถ ขึ้นมาเป็นนายสิบ นายร้อยได้ อย่างไรก็ตาม จำนวนที่เกณฑ์มาไม่ถึงร้อยละ 50 อยู่แล้ว เพราะพื้นที่ ความรับผิดชอบมีสัดส่วนจำนวนมากถือว่าเกรดในระดับที่ต่ำสุด การพัฒนาระบบสวัสดิการกองทัพเน้น การพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพกำลังพลรวมถึงครอบครัวด้วยการสร้างขวัญและกำลังใจสิทธิกำลังพล สถานที่ปฏิบัติงานบ้านพักอาศัยสิ่งอำนวยความสะดวกและสิทธิอื่น ๆ ที่พึงได้รับอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะข้าราชการชั้นผู้น้อย จัดสวัสดิการให้หน่วยทหารส่วนราชการมีการขับเคลื่อนดูแลกำลังพล ชั้นผู้น้อยอย่างต่อเนื่อง เรื่องที่ได้รับการกล่าวหาว่าจะได้รับการสอบสวนทุกเรื่อง ในสังคมมีทั้งคนดี และคนชั่วเมื่อเกิดเรื่องราวจนขึ้นมาต้องมีการตรวจสอบ จะได้รับการลงโทษโดยไม่มีข้อยกเว้น การจัดสวัสดิการเหล่านี้เป็นเรื่องสำคัญแบ่งการปฏิบัติงานตามประเภทการจัดบริการภายใน และสวัสดิการด้านธุรกิจให้มีความชัดเจน สอดคล้องกับระเบียบประกาศและคำสั่งที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการจัดสวัสดิการเชิงธุรกิจ เป็นไปตามกฎกติกาและกฎหมาย การจัดซื้ออาวุธ ยุทโธปกรณ์ยังมีความจำเป็นหากพบว่ามีภารกิจก็ต้องตรวจสอบและลงโทษไปตามขั้นตอนอย่าไปคิด ว่าถ้ามีการโกงแล้วห้ามซื้อยุทธโปกรณ์ เป็นสิ่งที่ทำไม่ได้เพราะยุทธโปกรณ์มีอายุ 40 กว่าปี จำเป็นต้องมีการซื้อแนวคิดในการจัดหายุทธโปกรณ์ต้องคำนึงถึงภัยคุกคามใน 5-10 ปีข้างหน้าไปด้วย เมื่อถึงเวลาจำเป็นต้องมีกำลังพล จำเป็นต้องมีทหารเพราะเมื่อเกิดเหตุจำเป็นจะให้ไปเกณฑ์ทหาร ในตอนนั้นคงไม่ทันการณ์ การรักษาอธิปไตยและความมั่นคงในรูปแบบต่าง ๆ ให้เพียงพอต่อภารกิจที่ ได้รับมอบหมายมุ่งเน้นการซ่อมปรับปรุง ในช่วงที่ประเทศไม่มีสงครามอยู่ในช่วงการเตรียมกำลังเตรียม อาวุธยุทธโปกรณ์ให้พร้อมให้พอเพียงเพื่อเป็นศักยภาพของกองทัพในการระงับความขัดแย้งต่าง ๆ เพื่อป้องกันตนเอง การเป็นรัฐบาลไม่ใช่จะหาเสียงเพื่อด้วยการให้ด้วยการแจกเพียงอย่างเดียวต้องดูทุก ส่วนเพื่อให้ได้ความยุติธรรมให้มีการเจริญเติบโตให้มีความเข้มแข็งและแข็งแรง เพราะนี่คือศักยภาพของ ประเทศ วันนี้เราพยายามซ่อมยุทธโปกรณ์จนถึงขั้นสุดท้ายเพื่อให้ใช้งานได้ แต่อย่าลืมน่าไม่ว่า จะเกิดอะไรขึ้นจึงต้องมีการเตรียมความพร้อมไว้ตลอดเวลา โดยยุทธโปกรณ์ต้องมีความพร้อม 1 ใน 3 หรือ 2 ใน 3 เหตุจำเป็นในการจัดซื้อยุทธโปกรณ์ใหม่เพื่อนำมาชดเชยและทดแทนยุทธโปกรณ์เก่า และมีการผลิตเองภายในประเทศและพัฒนาเอง โดยมีความร่วมมือจากต่างประเทศ เพื่อจะได้ไม่ต้อง นำเข้า แต่ทุกอย่างต้องอาศัยเวลา

กรณีเรือหลวงสุโขทัยได้มีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงขึ้นมาหลายคณะ เพื่อสอบสวนสาเหตุที่อัปปาง และตรวจสอบการขั้นตอนการช่วยเหลือและค้นหาผู้ประสบผู้ประสบเหตุ ทั้ง 2 คณะ กำลังหาข้อเท็จจริงโดยเร็ว กำลังพลที่เสียชีวิตกองทัพช่วยเหลือทุกอย่างตามสิทธิที่ได้รับ เสนอเลื่อนชั้นเงินเดือนเสนอขอพระราชทานยศที่สูงขึ้นพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ บรรจุนายาททดแทน การปฏิรูปตำรวจเป็นเรื่องสำคัญต้องทำทันทีเพื่อให้ทันการเปลี่ยนแปลงของโลกไม่ สร้างปัญหาใหม่องค์กรตำรวจเป็นสถาบันขนาดใหญ่มีการผลักดันพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ ซึ่งเป็นกฎหมายสำคัญของประเทศ แก้ไขข้อบกพร่องเดิม ปิดจุดอ่อนของกฎหมายเดิม แบ่งภาค การทำงานอย่างชัดเจน จัดสรรงบประมาณให้เพียงพอ การแต่งตั้งโยกย้าย ยึดหลักอาวุโส และมีประสิทธิภาพในการทำงาน มีคณะกรรมการพิทักษ์คุณธรรมรับเรื่องร้องเรียน ไม่เคยมีนโยบาย ให้ใครเรียกรับผลประโยชน์หากมีการปล่อยปละละเลย ขอให้มึหลักฐานจะดำเนินการสอบสวน และได้สั่งการให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติแก้ไขปัญหานี้อย่างเร่งด่วน สิ่งสำคัญคืออย่าให้เงินจากคนที่รับ เรียกเงิน หากมีต้องรีบแจ้งความเพื่อให้ดำเนินการลงโทษและจับกุม ถ้าไม่ผิดแล้วได้รับการเรียกเงิน ควรจะดำเนินการร้องเรียนตามกระบวนการยุติธรรม ขอขอบคุณในคำอภิปรายของสมาชิกฯ และยืนยัน ในหลักการว่าทำอย่างเต็มที่ ที่ทำมาทั้งหมดทำได้ดีกว่าก่อนหน้านั้นหลายเรื่องด้วยกันมากมายหลาย เรื่องมากกว่าที่ผ่านมา ขอให้มองดูส่วนดีบ้าง ส่วนที่ไม่ดีก็มึก็ต้องแก้ไขกันไป คนใหม่ที่จะมาเป็น นายกรัฐมนตรีก็ต้องแก้ไขปัญหาให้ดีขึ้น

พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ตอบชี้แจงกรณี สัญชาติของนายตู้ห่าว หรือนายชายฉัตร วรรณชายนันท์ ได้ร้องขอแปลงสัญชาติในกรณีเป็นสามี ของพ.ต.อ.หญิง วันทนารีย์ วรรณชายนันท์ เป็นคนสัญชาติไทย โดยตัวนายตู้ห่าวเป็นคนสัญชาติจีน ได้ร้องขอเมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2554 ต่อกองบัญชาการตำรวจสันติบาล เพราะผู้ที่มีอำนาจหน้าที่ในการ ดำเนินการแปลงสัญชาติ และผ่านขั้นตอนของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองไปยังคณะกรรมการ กลั่นกรองเกี่ยวกับสัญชาติ โดยมีการพิจารณาเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2556 สรุปแล้วได้มีการยื่นคำขอ และได้มีการดำเนินการตรวจสอบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่เป็นผู้ดำเนินการ และนำเข้าคณะกรรมการ ในขั้นตอน ต่อไปเป็นขั้นตอนการให้ใบอนุญาต ซึ่งผู้ให้ความอนุญาตคือรัฐมนตรีว่าการ กระทรวงมหาดไทยในขณะนั้นคือ นายจารุพงศ์ เรืองสุวรรณ ได้ให้อนุญาตนายตู้ห่าวแปลงสัญชาติ เป็นคนสัญชาติไทยได้เมื่อปี 2556 สรุปจบสิ้นกระบวนการพิจารณาของนายตู้ห่าว ซึ่งได้รับสัญชาติไทย เรียบร้อย ขั้นตอนต่อไปต้องทำให้ครบถ้วนคือประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อผ่านขั้นตอน เรียบร้อยแล้วกระทรวงมหาดไทยซึ่งตนรับหน้าที่อยู่ในขณะนั้น ก็ต้องทำประกาศเพื่อประกาศ ลงราชกิจจานุเบกษา จึงปรากฏว่ามีการลงนามโดยตนในประกาศของกระทรวงมหาดไทย เพื่อลงใน ราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2557 ตนลงนามเมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2557 หลังจาก ที่ขบวนการเสร็จสิ้นหมดแล้ว สรุปว่าได้ใช้สิทธิตามกฎหมายในฐานะที่แต่งงานกับคนไทยสัญชาติไทย และได้ดำเนินการตามขั้นตอนโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผ่านขั้นตอนการพิจารณาทุกอย่าง จบสิ้นหมดแล้ว ตนจึงได้ลงนามประกาศเพื่อประกาศในกิจจานุเบกษา

นายวิชาญ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ตอบชี้แจงในสองประเด็นดังนี้ ประเด็นแรก ตามที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรฝ่ายค้านได้อภิปรายเกี่ยวกับเรื่องการแต่งตั้งคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ปปง.) จำนวน 5 คนติดต่อกันมาว่าการแต่งตั้ง 5 คนนั้นมีความผิดพลาดไม่ถูกต้อง หรือมีการทุจริตหรือมิเช่นนั้นก็มีกรกระทำอย่างใดอย่างหนึ่งที่ไม่โปร่งใสเกิดขึ้น ขอชี้แจงว่าการแต่งตั้งเลขาธิการคณะกรรมการ ปปง. ไม่เหมือนกับการแต่งตั้งบุคลากรอื่นของรัฐ เริ่มต้นจะต้องนำชื่อเข้าคณะรัฐมนตรี แต่ก่อนที่จะมาที่คณะรัฐมนตรีต้องผ่านคณะกรรมการคัดเลือกหรือคณะกรรมการสรรหาและมาที่ ครม. เสร็จจาก ครม. แล้ว ถ้าเป็นข้าราชการตำแหน่งอื่นก็นำขึ้นกราบบังคมทูลโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งได้เลย แต่เลขาธิการ ปปง. นั้นเป็นตำแหน่งพิเศษที่จะต้องมาที่วุฒิสภาให้วุฒิสภาดำเนินการสอบประวัติ สอบเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะเสนอต่อที่ประชุมใหญ่วุฒิสภา เมื่อที่ประชุมใหญ่วุฒิสภามีมติประการใดก็จะเป็นไปตามนั้นคือ จะให้ตั้งกี่ตั้ง แต่ถ้าไม่ให้ตั้งก็ตกไปตั้งที่เคยตกมาแล้วบางรายในอดีต ท่านสมาชิกฯ ผู้ถามตนไม่คิดว่ามีเจตนาใดเป็นอื่นนอกจากดูกระบวนการและรู้สึกว่ามีลบลมคมใน ซึ่งในความเป็นจริงแล้วไม่ได้มีลบลมคมใน เริ่มตั้งแต่การแต่งตั้ง พล.ต.อ.ชัยยะ ศิริอำพันธ์กุล เป็นเลขาธิการ ปปง. จึงมีการตั้งคำถามว่าเหตุใดจึงไม่ตั้งตามปกติ เหตุใดจึงมีการใช้มาตรา 44 คำตอบคือขณะนั้นกฎหมาย ปปง. ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมเพิ่งออกมาใหม่ แต่ก็ยังไม่ได้กำหนดวิธีการในการสรรหาเอาไว้ เพราะฉะนั้นจึงไม่รู้ว่าจะสรรหาโดยวิธีใดที่จะทำให้ถูกต้องตามกฎหมาย ด้วยเหตุนี้เองขณะนั้นหัวหน้าคสช. ยังอยู่และมาตรา 44 ยังอยู่ จึงใช้อำนาจตามมาตรา 44 ในการแต่งตั้ง พล.ต.อ.ชัยยะ ศิริอำพันธ์กุล เป็นเลขาธิการ ปปง. ซึ่งถูกต้องตามกฎหมาย ตามรัฐธรรมนูญทุกประการ ครั้นเมื่อ พล.ต.อ.ชัยยะ พ้นจากตำแหน่งไป ต่อมาได้มีการพิจารณาให้เลื่อน พล.ต.ต.รมย์สิทธิ์ วีริยาสรร์ ขึ้นมาเตรียมที่จะขึ้นเป็นเลขาธิการ ปปง. แต่ต่อมาก็ปรากฏว่ามีการร้องเรียนกล่าวหามากมาย จึงขอให้ท่านออกจากตำแหน่งมาประจำที่สำนักนายกรัฐมนตรี ซึ่งระหว่างนั้นก็ได้มีการตั้งกรรมการสอบในทางวินัยกันไป ระหว่างที่มีการสอบวินัยกันอยู่ก็ได้มอบหมายหรือแต่งตั้งให้ พล.ต.ต.ปรีชา เจริญสหายานนท์ เป็นผู้รักษาการแทน ไม่ใช่เป็นตัวจริงเป็นเพียงผู้รักษาการแทน เพราะว่าเป็นรองเลขาธิการอยู่ แล้วผลการสอบ พล.ต.ต.รมย์สิทธิ์ วีริยาสรร์ ที่เพิ่งจะออกมาเมื่อเดือนกันยายนก่อนที่จะเกษียณอายุราชการ พบว่ามีความผิดจริงตามที่ได้ตั้งกรรมการสอบวินัย แต่ไม่ใช่วินัยร้ายแรงจึงได้มีการลงโทษตัดเงินเดือน ส่วน พล.ต.ต.ปรีชา นั้นที่ประชุมของคณะรัฐมนตรีเห็นชอบที่จะให้เป็นเลขาธิการตัวจริงก็ได้นำเสนอเรื่องเข้าสู่คณะกรรมการวุฒิสภา ตรวจสอบประวัติและนำเสนอต่อวุฒิสภาผลปรากฏจากการประชุมวุฒิสภาคือ ไม่เห็นชอบให้เป็นเลขาธิการ ปปง. เป็นอันว่าตกไปปรายนี้จึงไม่ได้รับตำแหน่ง ต่อมาก็ได้มีการเสนอแต่งตั้ง พล.ต.ต.ปิยะพันธ์ ปิงเมือง ซึ่งเป็นรองเลขาธิการให้ขึ้นมาดำรงตำแหน่งเลขาธิการ รายนี้ผ่านคณะรัฐมนตรี คณะกรรมการตรวจสอบประวัติของวุฒิสภา และผ่านที่ประชุมวุฒิสภาก็เลยได้รับตำแหน่งเป็นเลขาธิการส่วนที่ว่ามีการตีความกับความพัวพันกับตู้ห่าวหรือจีนสีเทาหรือได้มีการกล่าวหากันนั้น ยังไม่ได้ปรากฏข้อมูลใด ๆ ทั้งสิ้นในขณะนั้นและการแต่งตั้งเลขาธิการ ปปง. นั้นต้องมีการตรวจสอบชักรประวัติกันเป็นระยะเวลานานในชั้นวุฒิสภา ซึ่งท่านผู้นี้ก็ผ่านการพิจารณาจนกระทั่งเมื่อพ้นจากตำแหน่งเลขาธิการไป ก็ได้เสนอให้เป็นกรรมการ ปปง. และที่ประชุมกรรมการ ปปง. ซึ่งประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ 4 คน ประกอบด้วยคณะกรรมการโดยตำแหน่งอีกจำนวนมาก

ก็มีมติเห็นชอบเอกฉันท์ 12 ต่อ 0 ให้เป็นประธาน ส่วนในกรณีตำแหน่งเลขาธิการว่างลง ต่อมาก็ได้มีการพิจารณาให้ตั้งนายเทพสุ บวรโชติदारา ซึ่งเป็นรองเลขาธิการขึ้นไปเลขาธิการ เสนอเรื่องมายังวุฒิสภา วุฒิสภาเพิ่งให้ความเห็นชอบไปเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาให้เป็นเลขาธิการ ปปง. ได้ ทุกอย่างก็ดำเนินไปตามขั้นตอนตามพระราชบัญญัติตามปกติ เว้นแต่ในเวลาพิเศษที่มีการใช้มาตรา 44 ซึ่งเป็นการใช้โดยถูกต้องตามกฎหมาย แต่ส่วนที่จะมีความผิดไปพัวพันไปเกี่ยวข้องกับอะไรเป็นเรื่องที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบ ซึ่งจะต้องสอบกันต่อไปขณะเดียวกันในชั้นวุฒิสภาก็ได้มีการตั้งข้อสังเกตฝากมายังคณะรัฐบาลหลายข้อ ซึ่งเป็นข้อสังเกตที่ดีที่รัฐบาลพร้อมที่จะรับไปพิจารณา เช่น ไม่ควรตั้งเลขาธิการ ปปง. ไปเป็นกรรมการเลขาธิการ ปปง. ซึ่งเป็นเรื่องในอนาคต หากเห็นชอบกันก็สามารถนำไปแก้ไขได้ต่อไป ประเด็นต่อมาเป็นเรื่องที่มีความเกี่ยวข้องกับตนเอง สืบเนื่องจากเมื่อเวลาสี่ทุ่มเมื่อคืนที่ผ่านมา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรฝ่ายค้านได้ลุกขึ้นตั้งประเด็นเรื่องนี้กล่าวหาตน โดยกล่าวหาว่าตนในฐานะที่เป็นรองนายกรัฐมนตรี เป็นผู้ได้รับมอบหมายจากนายกรัฐมนตรีให้กำกับดูแลสำนักงานสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) มีพฤติกรรมในการเรียกร้องประโยชน์โดยมิชอบแลกกับการที่ทำหน้าที่เป็นประธานเปิดประชุมในวันเกิด วันสถาปนาหน่วยงานนั้นแลกกับสุท ซึ่งเมื่อกล่าวต่อไปกลายเป็นชุดไทยพระราชทานคอจีน และมีการแสดงภาพตัวอย่างในที่ประชุมแห่งนี้ ขอชี้แจงว่าตนได้รับมอบหมายจากนายกรัฐมนตรีให้กำกับดูแลหน่วยงานที่เรียกว่า ป.ป.ท. และในอดีตเมื่อหลายปีก่อนเมื่อถึงวันเกิด วันสถาปนาในเดือนมกราคมแต่ละปีตนได้ทำหน้าที่เป็นประธานในการทำพิธีวันคล้ายวันสถาปนาจริง พร้อมทั้งได้มอบโล่รางวัลแก่ข้าราชการดีเด่นในวันนั้น และมีการกล่าวปาฐกถา ปราศรัยเป็นระยะเวลา 1-2 ชั่วโมงในวันนั้น แต่เมื่อ 3 ปีที่ผ่านมาโดยพฤติกรรมของโควิด-19 สำนักงานป.ป.ท.งดจัดงานดังกล่าว ตนจึงไม่เคยไปในที่สำนักงานแห่งนั้น และในวันวันที่ 25 มกราคมที่ผ่านมาเป็นวันคล้ายวันสถาปนาในปี นี้ ตนก็ไม่ได้ไปเพียงแต่บันทึกเทปอวยพรส่งไปเพื่อเปิดในงาน เพราะฉะนั้นจึงไม่ได้มีเหตุหรือมีพฤติกรรมว่าไปแล้วแลกกับของขวัญ ของชำร่วยไม่ว่าจะเป็นสุทหรือเสื้อชุดไทยพระราชทานใด ๆ ก็ตามหน่วยงานนี้ไม่เคยมอบให้กับตน แต่จากการที่ได้มีการกล่าวก็มีทั้งความจริงและเรื่องที่ไม่จริงที่อยากชี้แจง เพื่อเกิดความชัดเจนไม่ให้เกิดความเคลือบแคลงสงสัย เมื่อประมาณเดือนกันยายนที่ผ่านมามีราชการเดินทางไปต่างประเทศที่ประเทศออสเตรเลียและได้เกิดป่วยกระทันหันต้องเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาล แพทย์แจ้งว่าเป็นโรคไตต้องรับการผ่าตัดฉุกเฉินส่งตัวเดินทางกลับมายังประเทศไทย ต้องผ่าตัดที่หน้าท้องเดินสายสำหรับฟอกไต และเมื่อคืนนี้ขณะที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้อภิปรายตนก็ได้ฟังการอภิปรายอยู่ที่บ้านโดยมีสายฟอกไตอยู่ที่ท้องต่อเข้ากับเครื่องเพราะต้องฟอกใช้เวลา 10 ชั่วโมงทุกคืนติดต่อกันมาประมาณ 5 เดือนเศษไม่สามารถที่จะลุกขึ้นมาอธิบายให้ทราบความจริงในตอนสี่ทุ่มเมื่อคืนนี้ได้ นี่คือเรื่องส่วนตัวแต่ขอกราบเรียนว่าแพทย์ได้แนะนำว่าเมื่อได้ฝังสายที่หน้าท้องแล้วไม่ควรที่จะใส่เสื้อหรือชุดอะไรที่มีการคาดเข็มขัดรัดทับสายนั้น ซึ่งจะทำให้เป็นอันตรายต่อบาดแผลได้ แนะนำว่าควรใส่เสื้อที่ปล่อยชายออกข้างนอก เมื่อมาทำงานที่ทำเนียบรัฐบาลจะมาใส่เสื้อปล่อยชายข้างนอกก็คงไม่สุภาพจึงมีคำแนะนำให้ใส่ชุดพระราชทาน ตนจึงเป็นรัฐมนตรีที่นิยมใส่ชุดพระราชทานและภรรยาของตนจึงนิยมซื้อผ้าไทยเพื่อนำมาตัดเป็นชุดไทยพระราชทานไม่ว่าจะเป็นคอไทยหรือคอจีนส่วนใหญ่จะติดตะขอเพื่อให้คับมิเช่นนั้นจะทำให้หลวมและดูไม่สวย ตนจึงได้นำผ้ามามอบให้แก่

เจ้าหน้าที่ที่สำนักงานให้ช่วยไปหาร้านที่จะตัดชุดไทยให้ตนเพื่อใส่มาประชุมคณะรัฐมนตรีหรือการประชุมอื่น ๆ ซึ่งในที่สุดก็ได้มีการไปตัดในร้านหนึ่ง เพราะมีผู้รับอาสารู้จักค่าตัดชุดตนได้จ่ายทุกครั้งไม่เคยมีการจ่ายค่าตัดชุดให้แก่ตน อย่างไรก็ตามเมื่อตัดกันมาเรียบร้อยแล้วจนกระทั่งมีผู้นำมาอภิปรายเมื่อคืนว่ามีคนจากสำนักงานคณะกรรมการ ป.ป.ท. เป็นตัวกลางวิ่งเชื่อมโยงระหว่างตนกับสำนักงานและตนเรียกรับผลประโยชน์เป็นสื่อ ตนเมื่อฟังครั้งแรกก็ยังไม่สามารถจับประเด็นได้ว่ามี การเรียกสินบนหรืออย่างใดแต่ในที่สุดเริ่มต้นจากสุททลายเป็นชุดไทยพระราชทานเริ่มจากเรียกรับ กลายเป็นการรับของมูลค่ามากกว่า 3,000 บาท ค่าตัดสูทหรือชุดไทยพระราชทานนั้น 2,000-2,500 บาท ตัดที่ร้านร้านหนึ่งชื่อขึ้นต้นด้วย ท. และตนก็ไม่เคยไปที่ร้านนี้ด้วยตนเองเพียงแต่เจ้าหน้าที่ที่ทำงานอยู่ด้วยกันรู้จักและฝากกันไปต่อและตนได้จ่ายค่าตัดทุกครั้งเสมอไปไม่เคยได้รับสูทหรือชุดไทยพระราชทานฟรี นอกจากเวลาประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรไปประชุมที่จังหวัดต่าง ๆ ผู้ว่าราชการจังหวัดก็ได้มีการตัดให้คณะรัฐมนตรีทั้งคณะและผู้ติดตาม ซึ่งนั่นเป็นธรรมเนียมปกติที่กระทำแก่บุคคลทั่วไป จึงขอยืนยันว่าตนไม่เคยได้รับในสิ่งเหล่านี้ หากจะเรียกรับหรือแลกกับผลประโยชน์ใด ๆ นั้น คงมิใช่ชุดไทยพระราชทานหากจะเป็นสิ่งของที่มีมูลค่าสูงมากกว่านั้นจะดูคุ้มค่ามากกว่าหรือไม่ ซึ่งควรค่าแก่การแลกกับชื่อเสียงเกียรติยศมากกว่า โดยตนไม่ได้มีพฤติกรรมอย่างนี้

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ตอบชี้แจงประเด็นนโยบายและการดำเนินงานทางด้านเศรษฐกิจ ซึ่งการดำเนินนโยบายทางด้านเศรษฐกิจมีอยู่ 2 ประเด็นหลักด้วยกันทั้งในเชิงวิชาการและเชิงปฏิบัติอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจกับเรื่องเสถียรภาพทางเศรษฐกิจการดำเนินนโยบายในช่วงสามปีที่ผ่านมาที่ต้องเผชิญกับสถานการณ์โควิด-19 เป็นระยะเวลาสองปีกว่าตั้งแต่ปี 2563 จนถึง 2565 มีความจำเป็นที่จะต้องใช้งบประมาณ โดยไม่สามารถใช้งบประมาณปกติได้ แหล่งเงินที่จะนำมาใช้คือต้องกู้เงิน ซึ่งได้ออกพระราชกำหนด 2 ฉบับออกมา 1.5 ล้านล้านบาท ทำให้หนี้สาธารณะเพิ่มขึ้นมาชัดเจน เป็นก้อนที่จำเป็นต้องเอามาเพื่อช่วยเหลือเยียวยาประชาชนและช่วยเหลือทางด้านสุขภาพและสาธารณสุขช่วยเหลือธุรกิจ SMEs และออกพระราชกำหนดซอฟท์โลนโดยเฉพาะเพื่อเข้าไปช่วยธุรกิจ SMEs โดยการให้กู้ดอกเบี้ยต่ำและกองทุนรักษาเสถียรภาพทางตลาดตราสารหนี้ตลาดทุน ซึ่งได้ยกเลิกไปแล้วตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันอังคารที่ผ่านมา เพราะไม่มีความจำเป็นและไม่มีการใช้เงินกองทุนตรงนั้นแต่อย่างใด ในช่วงโควิด-19 มีความจำเป็นต้องพยุงอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจซึ่งเป็นบทบาทหน้าที่ของนโยบายการเงินการคลังที่ต้องใช้เงินเป็นจำนวนมากในภาวะที่ไม่ปกตินโยบายการคลังกับการเงินต้องประสานกันในช่วงสามปีที่ผ่านมา นโยบายการเงินผ่อนคลายเป็นให้ภาครัฐเป็นผู้ใช้เงินแผ่นดินในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจเมื่อผลสถานการณ์คลี่คลายแล้วนโยบายการเงินและการคลังต้องปรับการทำงานโดยกลับมาในกลไกภาวะปกติคือการรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจจะเห็นได้ว่าในช่วงไตรมาสสามและสี่ของปีที่แล้วจะเริ่มเห็นการใช้นโยบายการเงินมากขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหาเงินเฟ้อในระดับมหภาค การสู้รบในรัสเซียและยูเครนเป็นปัจจัยภายนอกที่ทำให้เกิดภาวะเงินเฟ้อและต้องนำมาวิเคราะห์และดำเนินนโยบายทางเศรษฐกิจและการคลังนโยบายการเงินเริ่มทำงานดูในเรื่องของเสถียรภาพเสถียรภาพเสถียรภาพของค่าเงินและอัตราดอกเบี้ยเป็นเครื่องมือเป้าหมายเงินเฟ้อเมื่อปีที่แล้วเกือบทุกประเทศเกือบทุกประเทศเผชิญ

ปัญหานี้ นโยบายคือลดต้นทุนพลังงานและช่วยเหลือเป็นการเฉพาะกลุ่มและการช่วยเหลือ นโยบายการเงินต้องดูแลปัจจัยอื่นไปด้วยเพื่อลดความรุนแรงของการใช้จ่ายเพื่อลดโอเวอร์ติมานด์อัตราดอกเบี้ยในช่วงขาขึ้นเป็นภาระกับใครบ้างทั้งภาคธุรกิจครัวเรือนและภาครัฐบาลเพราะอัตราดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้นทำให้ภาระดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นตามไปด้วย ภาระที่เพิ่มขึ้นจะไปอยู่ในเรื่องของการบริหารหนี้สาธารณะ ปี 2563 - 2565 ภาระหนี้เพิ่มขึ้น 1.5 ล้านล้านบาท ยอดหนี้ที่มีทั้งหมด 10.6 ล้านล้านบาทซึ่งครึ่งหนึ่งเป็นหนี้สาธารณะที่สะสมมาก่อนหน้านี้ การก่อหนี้สาธารณะร้อยละ 70 เป็นไปเพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภคต่าง ๆ นอกเหนือจากการกู้เงินก้อนนี้เพื่อลงทุนแล้ว งบประมาณแผ่นดินยังมีหมวดรายจ่ายงบประมาณลงทุนร้อยละ 20 เช่นกัน เม็ดเงินทั้งหลายส่วนหนึ่งใช้ในการลงทุนมีบางส่วนที่ต้องชำระหนี้ตั้งแต่สมัยปี 2540 ในเรื่องของกองทุนฟื้นฟูมีอยู่จำนวนหนึ่งในการบริหารหนี้สาธารณะมีวิธีการบริหารไม่ว่าจะเป็นการ Pre-Funding , Rolling การชำระหนี้ก่อนกำหนดการปรับโครงสร้างหนี้เพื่อยืดอายุหนี้ การกำหนดอัตราดอกเบี้ยคงที่และอัตราแลกเปลี่ยนให้คงที่เพื่อการบริหารหนี้ได้อย่างเหมาะสม หนี้สาธารณะอีกส่วนคือเรื่องของการขาดดุลงบประมาณแผ่นดิน นโยบายหลักคือการรักษาเสถียรภาพและลดการขาดดุลงบประมาณลงไปให้ไม่เกินร้อยละ 2 ของ GDP ตามมาตรฐานสากล ปี 2567 ตั้งเป้าว่ารายจ่ายแผ่นดินจะเพิ่มขึ้นเกินกว่าช่วงก่อนที่จะเกิดโควิด-19 สิ่งที่สำคัญคือลดขนาดการขาดดุลเพื่อป้องกันการกู้เงินเพิ่มขึ้นการรักษาเสถียรภาพทางการคลัง การช่วยเหลือ SME ในช่วงปี 2564 และ 2565 อยู่ที่ประมาณ 700,000 ล้านบาท

นายสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ตอบชี้แจงประเด็นเรื่องระบบท่อส่งน้ำทางภาคตะวันออกเฉียงของกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง ที่ตนได้กำกับดูแลอยู่ มีการกล่าวหาโดยตนได้ตอบชี้แจงไปแล้วในคราวที่ได้ตั้งกระทู้ถามสดในสภาแห่งนี้ สมาชิกได้กล่าวว่าไม่เปิดให้มีการประมูลแข่งขันทำให้เกิดกฎหมาย ตนขอเรียนชี้แจงว่า กระทรวงการคลัง โดยกรมธนารักษ์ได้ปฏิบัติตามขั้นตอนของกฎหมายและผลประโยชน์ของประเทศชาติอย่างสูงสุด ในการดำเนินการโครงการท่อส่งน้ำของภาคตะวันออกเฉียงคือ EEC ทั้งสามท่อ โดยกรมธนารักษ์ได้จ้างให้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ทำการศึกษาในความเหมาะสมในวิธีการที่กรมธนารักษ์จะเปิดดำเนินการให้เอกชนเข้ามาบริหารจัดการท่อส่งน้ำ ดังนั้น มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้ศึกษาและได้แจ้งกับกรมธนารักษ์ว่าวิธีที่เหมาะสมที่สุดคือ การคัดเลือกเอกชนไม่น้อยกว่าสามรายเข้ายื่นราคาแข่งขันกัน ก็ ปรากฏว่าได้มีการดำเนินการตามขั้นตอนเสร็จสิ้นและท้ายที่สุดก็ได้บริษัท วงษ์สยามก่อสร้าง จำกัด เข้ามาบริหารจัดการท่อส่งน้ำในภาคตะวันออกเฉียง ซึ่งในครั้งแรกของการยื่นราคานั้นก็ปรากฏว่ามีหลายบริษัทรวมถึงบริษัท East Water ซึ่งเป็นผู้บริหารเดิมมาเกือบ 30 ปีแล้ว ปีนี้เป็นปีสุดท้ายก็เป็นผู้ที่เข้าร่วมการแข่งขันด้วย ขอเรียนให้ทราบว่าใน 30 ปีที่ผ่านมาที่บริษัท East Water ได้บริหารจัดการน้ำ โดยกรมธนารักษ์ได้รับผลตอบแทนมาประมาณ 700-800 ล้านบาทมาตลอดเวลา 30 ปี แต่เมื่อกรมธนารักษ์ได้เปิดคัดเลือกเอกชนตามคำแนะนำของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์โดยไม่น้อยกว่าสามรายมาแข่งขันราคากันก็ปรากฏว่า กรมธนารักษ์จะได้ผลประโยชน์ขั้นต่ำใน 30 ปีจากนี้ไปถึง 25,000 กว่าล้านบาทเป็นขั้นต่ำ ถ้าหากว่าทางภาคตะวันออกเฉียงหรือ EEC นั้นมีการขยายกิจการและใช้น้ำมากขึ้นเพิ่มขึ้นรายได้ ก็จะเพิ่มขึ้นตามเพราะว่าในอดีตบริษัท East Water นั้นได้รับสัมปทานและได้รับ

มอบหมายให้ดูแลท่อส่งน้ำเหล่านี้ในสัญญา 30 ปีที่ผ่านมา คือ บริษัท East Water ได้จ่ายผลประโยชน์ให้กับรัฐเพียงร้อยละ 1 เท่านั้นใน 1 ท่อได้รับเพียงร้อยละ 1 ส่วนอีกสองท่อนั้นเนื่องจากว่าติดข้อกฎหมายข้อกำหนดของกฎหมายในอดีตที่ผ่านมาทำให้กรมธนารักษ์ได้มอบให้บริษัท East Water บริหารอีกสองท่อไปพลางก่อน โดยให้จ่ายผลประโยชน์ในอัตราร้อยละ 7 ใน 30 ปีที่ผ่านมา แต่ปัจจุบันเมื่อเปิดการแข่งขันราคากันบริษัท วงษ์สยามก่อสร้าง จำกัด ได้เสนอผลประโยชน์ให้กับรัฐ 30 ปีเป็นเงินไม่ต่ำกว่า 25,000 ล้านบาท ดังนั้น จากการที่สมาชิกได้กล่าวหาตนว่าปล่อยปะละเลย ทำให้รัฐเกิดความเสียหาย ขอแจ้งต่อพี่น้องประชาชนและตอบคำถามแก่สมาชิกว่า 30 ปีที่ผ่านมา รัฐบาลโดยกรมธนารักษ์นั้นได้รับผลประโยชน์เพียง 700-800 ล้านบาทเท่านั้นเองแต่ 30 ปีจากนี้ไป เราจะได้ผลประโยชน์ขั้นต่ำถึง 25,000 ล้านบาท

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตอบชี้แจงประเด็นอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช การที่นายกรัฐมนตรีออกคำสั่งเมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2565 เพราะไม่อยากให้อธิบดีมาวุ่นวายเกี่ยวข้องหรือมีอิทธิพลกับการสอบสวนของคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงที่ได้ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2565 จึงได้ดึงตัวไปอยู่ที่สำนักนายกฯ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการแทรกแซงเมื่อครบ 7 วัน ได้ข้อสรุปจากคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงว่ามีความผิดทางวินัยได้ตั้งคณะกรรมการสอบวินัยร้ายแรง และเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมา ลงนามในคำสั่งโดยปลัดกระทรวงให้ออกจากราชการไว้ก่อน การตั้งอธิบดีกรมอุทยานฯ เป็นการตั้งโดยคำนึงถึงความเหมาะสมไม่ได้คำนึงถึงความเกี่ยวข้องความเกี่ยวข้องความเกี่ยวข้อง แต่คำนึงถึงศักยภาพในการทำงานจากการตรวจสอบในขณะนั้นไม่พบว่ามีความบกพร่องหรือคดีติดตัวเช่นใด ประเด็นการปลูกป่าไม่ว่าจะเป็นการเพาะชำหรือการโครงการป้องกันช้างป่า ขณะนี้ให้กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชได้ชี้แจงเข้ามา เมื่อได้ข้อมูลจะชี้แจงให้สมาชิกฯ ทราบต่อไป ส่วนการทำแนวกันไฟมีแนวทางการดำเนินการแต่ละพื้นที่ โดยส่วนใหญ่จะมีการคำนวณที่แปลงปลูกป่าประมาณ 100 ไร่ จะทำแนวกันไฟ 1 กิโลเมตร พื้นที่ภาคเหนือมีพื้นที่ที่จะต้องทำแนวกันไฟหลาย 10,000 ไร่ แนวการทำแนวกันไฟต้องความกว้าง 8 - 10 เมตร มีการตัดไม้เรือนยอดและเป็นการทำงานร่วมกับพี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ เพราะมีการให้เงินอุดหนุนเครือข่าย 1,200 กว่าชุมชน ชุมชนละ 50,000 บาท การทำแนวกันไฟเป็นการความร่วมมือกันระหว่างพี่น้องประชาชนและเจ้าหน้าที่ในพื้นที่

ประเด็นไฟป่าที่เกิดขึ้นที่เป็นต้นตอของฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) ขณะนี้ขอให้ทางปลัดกระทรวงฯ มีคำสั่งปิดอุทยานจำนวน 8 อุทยาน ในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการเผาป่า ในพื้นที่ป่าสงวน ขอให้แม่ทัพภาคที่ 3 ประสานงานอย่างใกล้ชิดกับผู้ว่าราชการจังหวัดในแต่ละจังหวัดเพื่อพิจารณาปิดพื้นที่ป่าที่จำเป็นในแต่ละพื้นที่

แผนยุทธศาสตร์ระยะยาวในการปล่อยก๊าซเรือนกระจกระดับต่ำมีการส่งไปยัง UNF #333 เรียบร้อยแล้วก่อนการประชุม COP 27 ที่ประเทศอียิปต์เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2565 สำหรับเป้าหมายในการลดก๊าซเรือนกระจกของรัฐบาล ไม่ว่าจะเป็นการทำให้ เป็นสถานะความเป็นกลางทางคาร์บอนในปี 2550 หรือการทำให้เป็นสถานการณ์ปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ในปี 2065 นั้น รัฐบาลได้ดำเนินการอย่างเต็มที่และกระทรวงได้มีการประสานงานกับหน่วยงาน

ไม่ว่าจะเป็นเรื่องขยะ น้ำเสีย มีการประสานงานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและกระทรวงมหาดไทย โดยตลอดคำว่าฟอกเขียวมีการใช้อย่างมากมายแพร่หลาย แต่ต้องเรียนว่าการที่บริษัทใหญ่ ๆ ได้ใช้เงินของตนเองมาแก้ไขปัญหาล้างแวล้อมเป็นสิ่งที่เหมาะสมเพราะเมื่อบริษัทเป็นผู้ทำก็ต้องเป็นผู้แก้ไข ถ้าบริษัทไม่ทำภาระจะตกมาเป็นภาระของรัฐบาล เพราะปัญหาก๊าซเรือนกระจกที่เกิดขึ้นเกิดจากบริษัทใหญ่หรือแม้แต่กระทั่งปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) ได้ดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องไฟฟ้าทางภาคเหนืออย่างเข้มงวดประสานงานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดและฝ่ายความมั่นคง

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ตอบชี้แจงว่าตลอดระยะเวลา ตั้งแต่เข้ารับตำแหน่ง 30 กรกฎาคม 2562 ทุกครั้งในการปฏิบัติหน้าที่ ได้สั่งการเน้นย้ำเสมอ ให้ยึดหลักการดำเนินการที่ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย มติคณะรัฐมนตรีและที่สำคัญต้องยึดหลักธรรมาภิบาลโดยเคร่งครัดในส่วนตัวนั้นจะมีการสั่งการเฉพาะที่เป็นอำนาจของรัฐมนตรีตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องเท่านั้น ประเด็นการต่อสัญญาทางด่วนและเรื่องการไม่ลงบัญชีของการรถไฟแห่งประเทศไทยในที่ดินเขากระโดง มูลค่าหนี้ตามข้อพิพาททั้งหมดมีมูลค่าเพียง 1.37 แสนล้านบาท ซึ่งการทางพิเศษมีการเจรจาต่อรองทำให้มูลค่าหนี้ทั้งหมดเหลือเพียง 7.8 หมื่นล้านบาท ขยายเวลาเป็น 15 ปี 8 เดือน การขยายระยะเวลาสัญญาทางด่วนการทางพิเศษแห่งประเทศไทยได้รับนโยบายจากกระทรวงคมนาคมให้เจรจาขอเพิ่มเงื่อนไขเพื่อให้พี่น้องประชาชนสามารถใช้ทางด่วนฟรีในวันหยุดนักขัตฤกษ์ประมาณ 19 วันต่อปี หรือ 300 วันต่อช่วงอายุการสัญญาที่ขยายคิดเป็นมูลค่าทางการเงินประมาณ 10,867.50 ล้านบาท ตลอดระยะเวลาสัมปทานเพื่อเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายให้กับพี่น้องประชาชนการรับสภาพหนี้ดังกล่าวทำให้การทางพิเศษแห่งประเทศไทยมีหนี้เพิ่มจนทำให้ฐานะทางการเงินติดลบเป็นจำนวนมากนั้นตัวเลขขาดทุนจำนวน 65,000 ล้านบาทเป็นตัวเลขขาดทุนทางบัญชีเท่านั้น สถานะทางการเงินในภาพรวมที่แท้จริงจะมีผลประกอบการที่เป็นกำไรทุกปีการทางพิเศษสามารถนำเงินส่งรัฐได้ปีละประมาณ 3,000 - 4,000 ล้านบาทอย่างต่อเนื่อง การขยายสัญญาตามมติคณะรัฐมนตรี คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครอง ยังไม่มีข้อสรุปแต่อย่างไรขอยืนยันว่าเรื่องนี้จะดำเนินการโดยยึดประโยชน์สูงสุดของพี่น้องประชาชนและความถูกต้องตามกฎหมายและหลักธรรมาภิบาลอย่างเคร่งครัด การบันทึกบัญชีที่ดินของการรถไฟแห่งประเทศไทยข้อเท็จจริงคือเรื่องนี้เป็นดำเนินการในการส่งให้กับคณะกรรมการ วิสามัญพิจารณางบประมาณฯ เพื่อประกอบการพิจารณา ซึ่งต้องเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 16 เรื่องที่ดินอาคารและอุปกรณ์ บัญชีที่ลงมีจำนวน 69.19 ไร่ ซึ่งเป็นเส้นทางเดินรถจากสถานีรถไฟบุรีรัมย์เข้าไปยังที่ดินบริเวณเขากระโดงไม่มีปัญหาการโต้แย้งกรรมสิทธิ์ จึงได้มีการบันทึกรายการดังกล่าวลงในบัญชีสินทรัพย์ของการรถไฟเรียบร้อยแล้วและสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินไม่ได้ท้วงติงโต้แย้งประเด็นนี้สำหรับที่ดินที่เหลือประมาณ 5,083 ไร่ที่ยังไม่มีการบันทึกทะเบียนสินทรัพย์เป็นเพราะที่ดินดังกล่าวมีปัญหาการโต้แย้งกรรมสิทธิ์และอยู่ระหว่างกระบวนการพิสูจน์สิทธิ์การรถไฟได้ยื่นฟ้องต่อศาลปกครองทำให้ยังไม่สามารถลงบันทึกในทะเบียนสินทรัพย์ของการรถไฟได้ เรื่องนี้จะมีการดำเนินการเมื่อศาลปกครองสูงสุดได้พิจารณาวินิจฉัยออกมาว่าที่ดินดังกล่าวจะเป็นที่ดินของ

การรถไฟหรือประชาชน ส่วนประเด็นเรื่องการเตรียมการรองรับผู้โดยสารนักท่องเที่ยว ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เรื่องนี้กระทรวงคมนาคมได้มีการเตรียมความพร้อมทั้งมาตรการการจราจรทางอากาศ การตรวจสอบสภาพปัญหาในการดำเนินการที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิพร้อมมอบนโยบายการแก้ไขปัญหา โดยให้มีการเตรียมความพร้อมอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวในด้านต่าง ๆ รวมทั้งเปิดให้บริการ จุดเช็คอินด้วยตัวเองอัตโนมัติ และจุดโหลดกระเป๋าอัตโนมัติบริเวณโถงผู้โดยสารขาออกชั้น 4 อาคารผู้โดยสารสุวรรณภูมิ เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาความแออัดบริเวณเคาน์เตอร์เช็คอิน สถานการณ์ ในปัจจุบันการบริการสามารถที่จะรองรับการเดินทางได้อย่างมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพท่าอากาศยานอีก 5 แห่ง คือ ดอนเมือง หาดใหญ่ ภูเก็ต เชียงใหม่ และเชียงราย ขณะนี้การบริการสามารถรองรับการเดินทางได้อย่างมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพเช่นเดียวกัน การขนถ่ายกระเป๋าสัมภาระล่าช้า เกิดขึ้นจากสถานการณ์โควิด-19 ทำให้บริษัทผู้ให้บริการภาคพื้นท่าอากาศยานสุวรรณภูมิมีอยู่จำนวน 2 รายได้รับผลกระทบจนต้องลดจำนวนบุคลากรลงไปแต่ขณะนี้ได้มีการเพิ่มจำนวนบุคลากรและอุปกรณ์ให้สอดคล้องกับจำนวนเที่ยวบินที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว หลังจากการเปิดประเทศตามนโยบายของรัฐบาล ขณะนี้ทางการฯฯ ขยายระยะเวลาให้สายการบินบางสายการบินสามารถทำการบินบริการภาคพื้นด้วยตนเองได้เป็นการชั่วคราว

โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองสายบางปะอิน - นครราชสีมา (M6) คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติวงเงินค่าก่อสร้างงานโยธาเพิ่มเติม 4,970 ล้านบาท เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 ซึ่งยังอยู่ในกรอบวงเงิน งานโยธาทั้งโครงการที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติไว้ในปี 2559 โครงการนี้ มีการออกแบบไว้นานแล้วและปรากฏว่าเมื่อดำเนินการก่อสร้างมีการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิศาสตร์และความต้องการของพี่น้องประชาชน มีการแก้ไขจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่อยู่ในพื้นที่ ทำให้กระทรวง มีการตั้งคณะกรรมการเข้าไปตรวจสอบเรื่องนี้ มีความจำเป็นต้องดำเนินการตามระเบียบกฎหมาย และข้อเท็จจริงจึงต้องใช้ระยะเวลาในการดำเนินการนานพอสมควรในปลายปี 2566 จะสามารถเปิดทดลองวิ่งช่วงปากช่องถึงปลายทางเสิงเมื่อนครราชสีมา ระยะทางยาวประมาณ 80 กิโลเมตร ขณะนี้เร่งรัดให้มีการติดตั้งระบบบำรุงรักษาและระบบให้บริการค่าผ่านทางที่สุสุด โครงการนี้จะสามารถเปิดให้บริการได้เต็มรูปแบบในปี 2568

โครงการรถไฟฟ้ามหานครสายสีส้มฝั่งตะวันตก การคัดเลือกเอกชนเป็นไปตามพระราชบัญญัติ การร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชนพ.ศ. 2562 มีขั้นตอนในการดำเนินการ 5 การ 1. ให้อนุมัติให้มีการดำเนินการโครงการร่วมทุนซึ่งเป็นหน้าที่ของคณะรัฐมนตรี 2. หลังจากนั้นจะเป็นเรื่องของหน่วยงานเจ้าของโครงการและคณะกรรมการคัดเลือกตามมาตรา 38 เป็นผู้ดำเนินการคัดเลือกเอกชน ตามหลักธรรมาภิบาลและตามขั้นตอนที่กำหนดในกฎหมายจนได้ผลการคัดเลือกเอกชน 3. มีการส่งร่างเอกสารต่าง ๆ ให้สำนักงานอัยการสูงสุดตรวจสอบตามขั้นตอน จากนั้น 4. หน่วยงานเจ้าของโครงการจะส่งร่างและเงื่อนไขสำคัญของสัญญาร่วมลงทุนต่อรัฐมนตรีเจ้ากระทรวง 5. นำเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาในขั้นตอนสุดท้าย รัฐมนตรีไม่สามารถเข้าไปยุ่งเกี่ยวระหว่างขั้นตอนที่ 1 - 4 ได้ จึงรอว่าเมื่อไหร่จะมีการเสนอเรื่องจาก รฟม. มาที่กระทรวงฯฯ ทราบว่าขณะนี้เรื่องโครงการดังกล่าว อยู่ระหว่างรอคำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดให้ถึงที่สุดก่อนจึงจะดำเนินการในขั้นตอนต่อไปเรื่องนี้ สมาชิกฯ อย่าได้กังวลว่าจะมีการตัดสินใจอะไรที่ไม่คำนึงถึงหลักกฎหมายและประโยชน์ของพี่น้อง

ประชาชน จะต้องทำเรื่องนี้ให้ถูกต้องครบถ้วนตามกระบวนการของกฎหมายและเรื่องนี้เมื่ออยู่ในกระบวนการยุติธรรมแล้วต้องรอให้มีการให้มีคำวินิจฉัยจากศาลปกครองสูงสุดออกมาว่าจะให้ดำเนินการอย่างไร

สัญญาาระบบตรวจบัตรโดยสารขึ้นเครื่องด้วยตนเอง (CUPPS) โครงการนี้เป็นโครงการที่มีประโยชน์ มีการดำเนินการที่ทำอากาศยานสุวรรณภูมิในโครงการแรกและจะเห็นถึงการดำเนินการว่ามีประโยชน์จึงได้มีการขยายโครงการไปยังท่าอากาศยานระหว่างประเทศอีกห้าแห่งที่อยู่ในประเทศไทย คือ ดอนเมือง ภูเก็ต หาดใหญ่ เชียงใหม่ และเชียงใหม่ โครงการนี้จะมีลักษณะแตกต่างจากการดำเนินการที่สุวรรณภูมิในเฟสแรก เพราะโครงการแรกการทำฯ เป็นผู้ดำเนินการเอง แต่โครงการที่ขยายการบริการมาเป็นบริษัทเอกชนเข้ามาร่วมลงทุนซึ่งใช้งบประมาณสูงถึง 10,000 กว่าล้านบาททำให้การทำฯ ประหยัดงบประมาณได้ 2,000 - 3,000 ล้านบาท การทำฯ กำหนดค่าตอบแทนประกันไว้ที่ร้อยละ 90 เนื่องจากผลการศึกษาที่ดำเนินการไว้ก่อนที่จะมีสถานการณ์โควิด-19 ขณะนี้เมื่อรับฟังคำอภิปรายจากสมาชิกฯ เห็นด้วยและรับที่จะไปแจ้งต่อการทำฯ ให้มีการเจรจากับเอกชนว่า ให้รับค่าตอบแทนเท่ากับจำนวนผู้โดยสารที่เดินทางจริงอย่างไรก็ตาม ผู้ประกอบการเป็นผู้ที่ลงทุนเอง คงจะต้องเยียวยาตามมติคณะรัฐมนตรีในเรื่องของการที่ผู้ประกอบการได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ต่อไป ช่วงปี 2563 -2566 กระทรวงคมนาคมได้มีการพัฒนาการคมนาคมทั้ง 4 มิติ คือ ทางบก ทางราง ทางน้ำ และทางอากาศ ทำให้ดัชนี LPI หรือประสิทธิภาพโลจิสติกส์มีการประเมินจากธนาคารโลกจาก 160 ประเทศทั่วโลกจากรายงานทุก 2 ปี มีการประเมินเพื่อที่จะเห็นว่าการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ ทำให้พี่น้องประชาชนในประเทศมีความสามารถในการแข่งขันเพิ่มขึ้น ขณะนี้ดัชนี LPI ของประเทศไทยดีขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2559 ซึ่งอยู่ในลำดับที่ 152 ปัจจุบันเราอยู่ลำดับที่ 32 แสดงให้เห็นว่านี่คือสิ่งที่พวกเราช่วยกันทำ ทำให้ประเทศไทยถูกต่างประเทศมองว่าเป็นประเทศที่มีโอกาสในการเข้ามาลงทุนเพื่อทำให้เกิดสิ่งต่าง ๆ ที่เป็นการพัฒนาเศรษฐกิจ กระทรวงคมนาคมสนองตอบนโยบายโดยยึดหลักการดำเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ มติคณะรัฐมนตรี และหลักธรรมาภิบาลโดยเคร่งครัดเพื่อให้โครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมสร้างการเดินทางที่สะดวกรวดเร็ว ปลอดภัย ราคาสมเหตุผลและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและมุ่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ที่สามารถเชื่อมโยงการเดินทางอย่างไร้รอยต่อ กระจายความเจริญ และยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนให้มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน

นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
ตอบชี้แจงว่า ประเด็นการเก็บเงินค่าธรรมเนียมนักท่องเที่ยวจำนวน 300 บาท ซึ่งการเก็บค่าธรรมเนียมนักท่องเที่ยวจำนวน 300 บาทนี้ ออกเป็นพ.ร.บ.เมื่อเดือนพฤษภาคม 2562 ซึ่งตนได้เข้ามารับหน้าที่ในกระทรวงการท่องเที่ยวในช่วงเดือนกรกฎาคม หลังจากนั้นต้นปี 2563 ก็เข้าสู่สภาวะของการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เพราะไม่มีนักท่องเที่ยวเข้ามา ก็เลยไม่ได้นำเข้าสู่การพิจารณาของครม. แต่สุดท้ายเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาได้นำเรื่องนี้เข้าสู่ ครม. และได้รับการอนุมัติขอชี้แจงว่าการเก็บค่าธรรมเนียมนักท่องเที่ยว จัดเก็บใน 2 อัตราคือ มาทางอากาศเก็บท่านละ

300 บาท ส่วนทางบกท่านละ 150 บาท เฉพาะผู้ที่ถือหนังสือเดินทางที่เป็นพาสปอร์ตเท่านั้น ที่ผ่านการเดินทางทางบก ส่วนใครที่ถือ Boarding Pass หรือลักษณะบัตรของแรงงานที่เข้ามาเข้าและกลับตอนเย็นหรือเป็นข้าราชการอยู่ด้านชายแดน ตรงนั้นยกเว้นไม่ได้เก็บค่าธรรมเนียมนักท่องเที่ยว ส่วนรายได้จากการที่เก็บค่าทำเนียบนักท่องเที่ยวโดยประมาณร้อยละ 20 จำนวน 50 บาทจะทำการซื้อประกัน ให้กับนักท่องเที่ยวโดยเป็นการประกันอุบัติเหตุประกันชีวิตซึ่งถ้าหากเขาทำในเรื่องนี้เสร็จสิ้นก็สามารถที่จะตอบได้ว่าประเทศไทยเป็นประเทศแรกที่มาเก็บค่าทำเนียบนักท่องเที่ยวแล้วได้ซื้อประกันอุบัติเหตุและประกันชีวิตให้กับนักท่องเที่ยวซึ่งกรณีลักษณะนี้ไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยที่มีการเก็บค่าธรรมเนียมในโลกนี้มีเก็บมากกว่า 40 ประเทศแต่ประเทศไทยเราเป็นประเทศแรกที่ได้ซื้อประกันให้กับนักท่องเที่ยวส่วนที่เหลืออีกประมาณร้อยละ 80 เราจะเอาไปใช้ในภารกิจที่เกี่ยวกับการดูแลแหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ และการเป็นการซ่อมสร้างและการพัฒนาโดยเฉพาะแหล่งท่องเที่ยว จึงอยากชี้แจงให้ทราบว่า การเก็บเงินค่าทำเนียบนั้นมีที่มาที่ไป ส่วนการซักถามว่าประเทศไทยมีการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวหรือไม่เพราะเห็นว่ามีเพียงแหล่งท่องเที่ยวเดิม ขอชี้แจงให้ทราบว่ากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาโดยองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์การท่องเที่ยวซึ่งเป็นต้นน้ำและกลางน้ำตลอดระยะเวลาสามปีกว่าที่ตนดำรงตำแหน่งได้มีการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวชุมชนถึง 272 ชุมชนซึ่งแหล่งท่องเที่ยวชุมชนนั้นเราเพียงแต่ลงไปเพื่อจัดการอบรมสัมมนาและแนะนำวิธีการต้อนรับนักท่องเที่ยววิธีการบริหารจัดการเมื่อมีนักท่องเที่ยวเข้ามาสู่ชุมชนของเราและเสริมว่าการที่มีนักท่องเที่ยวเข้ามาสู่ชุมชนของเราเราจะทำอย่างไรให้นักท่องเที่ยวพักค้างอยู่กับเรา ให้นานมากขึ้นและจะหารายได้เสริมจากการที่นักท่องเที่ยวเข้ามาในชุมชนของเราได้อย่างไร นับว่าเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้ชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้น

นายดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ตอบชี้แจงประเด็นด้านการต่างประเทศเสมือนโทรรม ว่าปี 2558 นับตั้งแต่รัฐบาลพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา เข้ามาบริหารประเทศ ประเทศไทยเป็นประธานกลุ่ม 77 ซึ่งดูแล 134 ประเทศในสหประชาชาติ ต่อมาได้รับการเชิญเข้าร่วมประชุมกลุ่ม G20 ในฐานะประธานของกลุ่ม 77 ในปี 2559 เป็นผู้ประสานงานของอาเซียนกับสหประชาชาติในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวาระโลกคือ SDG เป็นภารกิจของ 193 ประเทศของสหประชาชาติ และในปีเดียวกันได้รับมอบหมายให้เป็นประธาน ACD ที่มีประเทศสมาชิก 35 ประเทศ มีการประชุมสุดยอด ACD และในปี 2560 สหภาพยุโรปได้ตกลงปรับความสัมพันธ์กับไทยให้เป็นปกติ ระยะเวลาตั้งแต่เริ่มต้นของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ ตั้งแต่คณะรักษาความสงบแห่งชาติมีพัฒนาการด้านการต่างประเทศแสดงให้เห็นถึงการยอมรับให้ประเทศไทยให้เป็นผู้นำหรือเป็นผู้ประสานงานในเวทีต่าง ๆ ได้รับเชิญไปร่วมการประชุมในที่ต่างๆ และนานาประเทศก็ได้เดินทางมาร่วมประชุมที่ประเทศไทยเป็นสิ่งที่ยืนยันว่าการต่างประเทศไม่เสื่อมโทรมแต่มีการเคลื่อนไหว มีพลวัตอยู่ตลอดเวลา เป็นรัฐบาลที่ให้ความสำคัญกับนโยบายต่างประเทศที่สมดุลอย่างมาก เพื่อวางรากฐานให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองของประเทศในระยะยาว ส่วนประกอบสำคัญของเรื่องการต่างประเทศทั้งหมดในที่สุดแล้วได้มาสะท้อนอยู่ในแผนแม่บทด้านการต่างประเทศและยุทธศาสตร์ชาติที่เรียกว่าแผน 5S/5มี นับว่าเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของกระทรวงการต่างประเทศที่มีแผนและกรอบเวลากรอบการดำเนินงาน แผนดังกล่าว

มีการพูดถึงความมั่นคง ด้านความปลอดภัย ความมั่นคง ยั่งยืน และความมีมาตรฐานสากล มีสถานะและเกียรติภูมิและต้องมีพลังในแง่ของการทำงานร่วมกับนานาชาติประเทศทั้งหมดถือว่าเป็นการแสดงความพร้อมของประเทศไทยในบทบาทที่เรียกว่าเชิงรุกอย่างสร้างสรรค์เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์เป็นผู้เล่นสำคัญในเวทีโลก ในปี 2562 ไทยได้เป็นประธานอาเซียนและเป็นผู้ผลักดันเรื่องความตกลงการค้าเสรี 18 ประเทศที่ค้างคามานาน 10 ปี ขณะนี้รอประธานคนต่อไปลงนามแต่ความตกลงทั้งหมดที่ค้างคากันมาได้รับการเจรจาลุล่วงเป็นตลาดใหญ่ 2,000,000,000 คนของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกในแต่ละช่วงเวลามีเรื่องราวสำคัญที่เกิดขึ้นภายใต้การนำของพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ทั้งอาเซียนและเอเปค และในปี 2562 เป็นปีที่นายกรัฐมนตรีได้เข้าร่วมการประชุม G20 ที่โอซาก้าและเป็นครั้งแรกที่ได้พูดจากับมกุฎราชกุมารของซาอุดีอาระเบียโดยตรงเพื่อขับเคลื่อนการปรับความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองประเทศ แม้ว่าจะก่อนหน้านี้จะมีการเตรียมวางแผนกันมาล่วงหน้า 2-3 ปีแต่จุดสำคัญคือจุดที่ได้พบปะกับมกุฎราชกุมารที่โอซาก้าจึงได้เกิดการพัฒนาความสัมพันธ์ที่ที่แข็งแกร่งกันมา 32 ปีลุล่วงและกลับมาเป็นความสัมพันธ์ปกติ สิ่งต่าง ๆ ที่ปรากฏอยู่ในเอเปค คือ นานาชาติได้แสดงความยินดีกับประเทศไทยที่ได้จัดการประชุมสำเร็จมีการกล่าวทั้งในห้องประชุมและเขียนตามมาแสดงความยินดี ด้าน BCG มีการส่งมอบให้กับประธานคนใหม่ของเอเปค เราได้มีการตกลงกันว่าเอเปคภายใต้การเป็นประธานของสหรัฐอเมริกาในปี ค.ศ. 2023 จะใช้ Theme ที่เป็นผลสำเร็จของประเทศไทยเป็น Theme การดำเนินงาน BCG Implementation เป็นหัวข้อสำคัญในการดำเนินงานสิ่งเหล่านี้แสดงให้เห็นว่าได้รับการตอบรับและได้รับการสานต่อเป็นอย่างดี นอกจากนี้ ประเทศไทยยังได้รับการยอมรับจากองค์การอนามัยโลกว่าเป็นประเทศที่ดูแลเรื่องโควิดได้ดีที่สุดประเทศหนึ่งของโลก ภายใต้การดูแลและบริหารจัดการของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยนายกรัฐมนตรีเป็นหัวหน้า และขอยืนยันว่าภายใต้ 8 ปีของการบริหารงานภายใต้การนำของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นโยบายด้านการต่างประเทศไม่ได้เสื่อมโทรมแต่อย่างใดและหวังว่าจากนี้ไปใครมาเป็นรัฐบาลจะสานต่อสิ่งที่ได้วางรากฐานไว้เป็นอย่างดี

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ตอบชี้แจงว่าปีที่แล้วมีการส่งแรงงานไปสวีเดนและฟินแลนด์ประมาณ 10,000 คน มีปัญหาที่ฟินแลนด์จำนวน 200 คนและที่สวีเดน 300 คน ซึ่งเป็นอัตราส่วนที่กำลังแก้ไขปัญหาลงอยู่ ส่วนที่มีปัญหาอยู่ 200 - 300 คนเป็นปัญหาที่เกิดจากการไปครั้งแรกไม่มีความชำนาญ แต่คนที่ได้ประโยชน์มีถึงร้อยละ 90 โดยมีรายได้จากการเก็บผลไม้ป่า การอนุญาตจากกระทรวงแรงงานได้รับการร้องขอจากสถานทูตฟินแลนด์และสวีเดน การกำหนดอัตราส่วนแรงงานเกิดขึ้นจากสถานทูตทั้งสองแห่ง ไม่ได้เกิดจากที่กระทรวงแรงงานเป็นคนกำหนดและออกวีซ่าเพื่อไปเก็บผลไม้ป่าระยะสั้นให้สั้นเจือจางทั้งหมดขึ้นอยู่กับประเทศฟินแลนด์และสวีเดน ผู้ที่ถูกจับกุมก็ขอให้ต่อสู้ทางคดีเพราะยังไม่ได้เป็นผู้ต้องหาจากการสอบถามผู้ที่เดินทางมาเก็บผลไม้ป่าทุกปีได้รับข้อมูลว่า จะเดินทางไปช่วงเดือนมิถุนายนถึงสิงหาคม ซึ่งเป็นช่วงที่รอข้าวตั้งท้อง จึงไปหารายได้ในช่วงระหว่างรอเก็บเกี่ยวข้าวเพื่อให้มีรายได้เพิ่มเติม กระทรวงแรงงานมีหน้าที่สนับสนุนคนทำงาน แต่ไม่ได้สนับสนุนให้คนไปถูกรังแกหรือไป

ค้ำมนุษย์ แต่ละประเทศต่างมีกฎหมายการค้ำมนุษย์ อย่างไรก็ตาม ข้อเป็นห่วงของสมาชิกฯ ได้มีการประสานงานและพยายามแก้ไขปัญหา สำหรับผู้ที่มีปัญหาได้มีการถอนคำร้องไปแล้ว

เมื่อสมาชิกฯ อภิปรายเป็นเวลาพอสมควรแล้ว และคณะรัฐมนตรีตอบชี้แจงเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ประธานฯ ขอขอบคุณทุกฝ่ายที่ได้ทำหน้าที่ของตนเองตามระบบรัฐสภาและรัฐธรรมนูญ จากนั้นได้สั่งปิดการประชุมในเวลา 00.34 นาฬิกา

ปิดการประชุมเวลา 00.34 นาฬิกา

จัดทำโดย กลุ่มงานสื่อมวลชน สำนักประชาสัมพันธ์
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร